

Số: 60 /BC-UBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 220/HĐND-VP ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đăng ký nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 330/BC-MTTQ-BTT ngày 22/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên từ sau kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân tỉnh đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Căn cứ Báo cáo số 330/BC-MTTQ-BTT ngày 22/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 03/12/2021 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung báo cáo đã trả lời 36/36 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 03/12/2021 đến thời điểm 31/5/2022. Kết quả rà soát, các đơn vị đã trả lời 36/36 ý kiến, kiến nghị của cử tri (trong đó có 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri các đơn vị trả lời không thay đổi so với Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./. 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT; TH<sup>NA</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên

Ngày in: 06/06/2022 10:48:44

**Đặng Ngọc Quỳnh**

## Phụ lục

(Kèm theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN</b>		
1	Cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nạo vét kênh mương cấp 2, khơi thông dòng chảy để kịp thời phục vụ sản xuất.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Để triển khai nạo vét Đông xuân; năm 2021, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về việc giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021-2022 tỉnh Hưng Yên, trong đó: Hỗ trợ cho các địa phương nạo vét kênh mương 25.000 đồng/m <sup>3</sup> và đắp đê Bắc Hưng Hải 55.000 đồng/m <sup>3</sup> (gồm: Ngân sách tỉnh (50%) và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (50%).	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Năm 2022, tỉnh đã quan tâm bố trí từ nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh mương các năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
2	Cử tri huyện Kim Động đề nghị		
2.1	Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm sớm cho xây dựng trạm bơm dã chiến khu vực đồng Bèo thuộc địa phận thôn Cao Xá (xã Vũ Xá); xây dựng công T2 đoạn sông Cao Xá (xã Vũ Xá) - Phương Tường (xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ) để phục vụ cho công tác sản xuất tưới tiêu cho nhân dân được thuận lợi.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Năm 2016, UBND huyện Kim Động đã có Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11/3/2016 về việc thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng trạm bơm thôn Cao Xá, xã Vũ Xá gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Để bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, khảo sát và có phương án phục vụ tưới tiêu cho khu vực đồng Bèo thuộc địa phận thôn Cao Xá (xã Vũ Xá). Để phục vụ sản xuất của nhân dân, huyện Kim Động đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Xí nghiệp KTCT thủy lợi khảo sát công T2 đoạn sông Cao Xá để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Diện tích sản xuất của thôn Cao Xá được tưới, tiêu bởi trạm bơm Vũ Xá là chủ yếu, ngoài ra được tưới tiêu hỗ trợ từ các trạm bơm Động Xá B, trạm bơm cột nước thấp Động Xá. Toàn bộ diện tích canh tác của Vũ Xá vẫn được đảm bảo về tưới, tiêu, trong đó có khu cánh Đồng Bồi, diện tích xấp xỉ 20ha có cốt đất cao nên việc lấy nước tưới có chậm hơn so với các khu vực khác; mặt khác, khu vực cánh đồng Bồi của thôn Cao Xá đã được quy hoạch để phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030. Để đáp ứng yêu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp và tiêu cho công nghiệp, Sở Nông nghiệp đề nghị UBND huyện Kim Động chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động rà soát, tính toán cụ thể yêu cầu tưới, tiêu để đầu tư xây dựng cho phù hợp, tránh lãng phí nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân. - UBND huyện Kim Động đã bố trí ngân sách và giao cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tổ chức thi công xây dựng công T2 đoạn sông Cao Xá (xã Vũ Xá) trong quý

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
2.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nông dân được tiếp cận các gói vay ưu đãi để khắc phục khó khăn trong sản xuất chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.</p>	<p><b>Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời:</b> Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong những năm qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện cho vay tới các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân cũng như người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Căn cứ kế hoạch vốn được giao năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời thường xuyên rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 11 tháng năm 2021: Giải ngân cho 21.335 lượt khách hàng vay vốn với số tiền 811.839 triệu đồng; gia hạn nợ cho 1.568 lượt khách hàng với dư nợ 62.308 triệu đồng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, bổ sung kịp thời hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch tả</p>	<p>III năm 2022. <b>Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời:</b> Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong những năm qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện cho vay tới các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân cũng như người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Chi nhánh đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn giai đoạn 2022-2023 trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng nhu cầu vay vốn là 539 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 283 tỷ đồng, năm 2023 là 256 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực báo cáo UBND các cấp chuyển ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, UBND tỉnh đã chuyển số tiền 9,9 tỷ đồng; 10/10 UBND huyện, thị xã, thành phố đã chuyển số tiền 8 tỷ đồng. Ngay sau khi được Tổng Giám đốc thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch và nhận được nguồn vốn bổ sung từ UBND các cấp, Chi nhánh đã báo cáo UBND, tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng; thường xuyên rà</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>lợn châu Phi vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu đủ điều kiện theo quy định). Đồng thời, hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đối ứng với nguồn vốn Trung ương để tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.</p>	<p>soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 4 tháng đầu năm 2022, NHCSXH toàn tỉnh đã giải ngân cho 13.323 lượt khách hàng vay vốn với số tiền 541 tỷ đồng; gia hạn nợ cho 52 lượt khách hàng với dư nợ hơn 2 tỷ đồng.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND các cấp rà soát, bổ sung kịp thời hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu đủ điều kiện theo quy định). Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đối ứng với nguồn vốn Trung ương nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi được nhiều và nhanh nhất.</p>
3	<p>Cử tri huyện Khoái Châu đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm đến nguồn tiêu thụ sản phẩm chuối tiêu hồng, nhãn, chuối tây,...; phát triển lại giống đàn lợn, bò sữa, bò thương phẩm và hỗ trợ về giống vốn, cây con giống, vật tư cho các hộ sản xuất nông nghiệp.</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>          Trước tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ thu hoạch nhãn, chuối trên địa bàn tỉnh nói chung và trên huyện Khoái Châu nói riêng; Ngoài những phương án xúc tiến, quảng bá sản phẩm đã và đang triển khai nói trên, sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ra văn bản hỗ trợ tiêu thụ nhãn, kết quả đã tiêu thụ được gần 200 tấn nhãn các loại; ban hành văn bản kèm danh sách các đơn vị có nhu cầu kết nối của tỉnh gửi đi các tỉnh bạn, cùng các tờ rơi, catalog quảng bá, nhằm huy động hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên đến các tỉnh bạn trong cả nước;</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>          Trước tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ thu hoạch nhãn, chuối trên địa bàn tỉnh nói chung và trên huyện Khoái Châu nói riêng; Ngoài những phương án xúc tiến, quảng bá sản phẩm đã và đang triển khai truyền thông qua các kênh như Đài truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, báo Nhân dân, ... nói trên, sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ra văn bản hỗ trợ tiêu thụ nhãn năm 2021, kết quả đã tiêu thụ được gần 200 tấn nhãn các loại.</p> <p>Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ huyện Khoái Châu trong công tác xúc tiến thương mại: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ XTTM, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm học viên trên địa bàn huyện; hỗ trợ HTX trên địa bàn huyện</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>truyền thông qua các kênh như Đài truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, báo Nhân dân, ...</p> <p>- Thực hiện nghị quyết 09 Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chương trình thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Sở Nông nghiệp &amp; PTNT đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các dự án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 tại các quyết định: số 2589/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc phê duyệt dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2018-2023; số 818/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Trong đó bao gồm: mục tiêu, kế hoạch, giải pháp và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển giống lợn, gia cầm, bò thịt chất lượng cao, hỗ trợ giống cỏ...; hỗ trợ các biện pháp áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường như đệm lót sinh học, máy tách phân, hầm biogas,..</p> <p>- Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, hàng năm UBND tỉnh hỗ trợ những giống cây trồng hàng năm, sản xuất theo quy mô tập trung, gọn vùng gọn thửa để nâng cao giá trị thu nhập. Năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt nguồn kinh phí hỗ</p>	<p>tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2022, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, các sản phẩm tham gia trưng bày, bán sản phẩm được khách hàng đánh giá cao. hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm trên website “Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên” và page facebook “Sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên”</p> <p>- Về chăn nuôi UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt các dự án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 tại các quyết định: số 2589/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 phê duyệt dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2018-2023; số 818/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Trong đó bao gồm: mục tiêu, kế hoạch, giải pháp và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển giống lợn, gia cầm, bò thịt chất lượng cao, hỗ trợ giống cỏ...; hỗ trợ các biện pháp áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường như đệm lót sinh học, máy tách phân, hầm biogas,..</p> <p>Năm 2021 huyện Khoái Châu được tham gia thực hiện 02 dự án: (1) Dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao: có 08 hộ với 150 con bò thịt 3 máu và 4 máu lai ( laisind x Brahman/Droughmaster/BBB/Angus); (2) Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường: có 02 hộ tham gia thực hiện; 01 hộ chăn nuôi lợn với quy mô 300 lợn nái và 2000 lợn thịt; 01 hộ chăn nuôi gà đẻ hướng trứng với 1500 gà giống ISA BROWN và 6000 gà đẻ hướng trứng giống Lương phượng. Cả 02 hộ thực hiện tốt các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo Vietgahp. Tổng kinh phí được hỗ trợ: 1.220,5 triệu đồng</p> <p>Năm 2022: (1) Dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao: đã khảo sát, lựa chọn được 9 hộ, với số lượng bò thịt tham gia là 138 con; (2) Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường: đã khảo sát và lựa chọn</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>trợ giống cây trồng là 7,668 tỷ đồng, hỗ trợ phân hữu cơ trên diện tích cây ăn quả đã được chứng nhận VietGAP là 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Đề án “Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh, năm 2021 cũng hỗ trợ các địa phương mua giống vải Trúng Hưng Yên để ghép cải tạo và trồng mới để mở rộng diện tích vải Trúng Hưng Yên; các giống nhãn đặc sản đã được các địa phương đánh giá hiệu quả về năng suất, chất lượng, dễ tiêu thụ để ghép cải tạo những vườn nhãn tạp, vườn nhãn cho hiệu quả kinh tế thấp ... Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2021 là 1,695 tỷ đồng.</p>	<p>được 02 hộ, trong đó: 01 hộ chăn nuôi lợn (quy mô 150 nái và 1000 lợn thịt,) và 01 hộ chăn nuôi gà Đông tảo (quy mô 10.000 con) an toàn sinh học theo quy trình Vietgahp.</p> <p>- Trồng trợ UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ giống cây trồng là 7,668 tỷ đồng, hỗ trợ phân hữu cơ trên diện tích cây ăn quả đã được chứng nhận VietGAP là 3,6 tỷ đồng.</p> <p>Năm 2022, tỉnh tiếp tục hỗ trợ huyện Khoái Châu 1,162 tỷ đồng để mua các giống cây trồng mới, thuốc diệt chuột và kinh phí mua phân hữu cơ cho các vùng cây ăn quả đã được chứng nhận VietGAP; hỗ trợ ghép cải tạo nhãn, hỗ trợ tổ chức chứng nhận VietGAP theo kết quả thực hiện của các địa phương.</p>
4	<p>Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực (kinh phí, công nghệ) nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa trọng điểm tại một số xã: Chi Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài.</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>          Nhằm hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp cũng như hỗ trợ người dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Văn Lâm nói riêng; trong năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế chính sách cụ thể nhằm huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 về Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; nhất là tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành cơ chế cho phép mỗi xã tiếp tục được bán đầu giá 02ha cùng với 03ha của những năm trước nhằm tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất (Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>          Nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa thành vùng sản xuất tập trung, hàng năm UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp để mua các giống lúa có chất lượng, năng suất ổn định, dễ tiêu thụ để hình thành các vùng sản xuất tập trung, gọn vùng gọn thửa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất với kinh phí hỗ trợ năm 2021 là trên 7,6 tỷ đồng; hỗ trợ 3,6 tỷ đồng mua các loại phân bón hữu cơ cho các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, đạt tiêu chuẩn VietGAP để hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững.</p> <p>Ngoài ra, hàng năm tỉnh cũng hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có vùng sản xuất cây ăn quả tập trung từ 5 ha trở lên về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp tốt, hỗ trợ kinh phí chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, kinh phí hỗ trợ mỗi năm trên 1 tỷ đồng.</p> <p>Trong năm 2021, tỉnh đã hỗ trợ các xã Chi Đạo 108,8 triệu đồng, Đại Đồng là 186,3 triệu đồng, Việt Hưng là 536 triệu đồng (trong đó 301,3 triệu đồng, Dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa 55 triệu đồng; hỗ trợ 2 ha là 180 triệu nuôi cá thâm canh của Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 ); xã</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>30/9/2021 về phê duyệt Đề án đầu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025);...Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó thông qua các đề án, dự án, như: thực hiện QĐ số 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 2021-2025, trong năm 2021, đã hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại 1,5 tỷ đồng); các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất khác như Đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản (rau, quả, thịt, cá) đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025;...trong năm 2021 đã được bố trí gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh;...</p> <p>Chúng tôi tin tưởng rằng với những cơ chế chính sách hỗ trợ trong thời gian qua sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong thời gian tới.</p>	<p>Lương Tài 510,7 triệu đồng (trong đó 277,7 triệu đồng để mua các giống lúa có năng suất, chất lượng, dễ tiêu thụ, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, gọn vùng gọn thửa, thuận lợi cho công tác chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp 233 triệu đồng). Ngoài ra, tỉnh cũng đã hỗ trợ phân bón vi sinh cho 05ha diện tích trồng cây ăn quả tập trung của HTX công nghệ cao Toàn Thắng, xã Chi Đạo...</p> <p>Năm 2022: Dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao: đã khảo sát, lựa chọn được 01 hộ ở xã Việt Hưng, với số lượng bò thịt tham gia là 15 con; Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường: đã khảo sát và lựa chọn được 03 hộ, trong đó: 02 hộ chăn nuôi lợn (01 hộ quy mô 150 nái và 700 lợn thịt, 01 hộ quy mô chăn nuôi 700 lợn thịt) và 01 hộ chăn nuôi gà hướng trứng (quy mô 6.000 con) an toàn sinh học theo quy trình Vietgahp.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri các xã: Chi Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn liên quan phối hợp với UBND huyện Văn Lâm cùng hỗ trợ bằng nguồn vốn của huyện, để triển khai hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ của tỉnh, trong đó quan tâm đến các xã trên.</p>
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG</b>		
1	Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị: Hiện nay một số công ty, đơn vị đã được bàn giao đất nhưng chưa đầu tư xây dựng, đưa dự án vào	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>Trong thời gian qua, Sở TNMT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hàng năm Sở đều có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố kiểm tra, rà soát lập danh sách các doanh nghiệp vi phạm pháp</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>Nội dung trên, Sở TNMT đã trả lời tại Báo cáo số 582/BC-STNMT ngày 02/12/2021 về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm- HĐND tỉnh khóa XVII. Sở xin được báo cáo bổ sung kết quả như sau:</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua, Sở TNMT đã</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
	<p>hoạt động; để đất không nhiều năm gây lãng phí tài nguyên.</p>	<p>luật đất đai như chậm tiến độ sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất đai gửi về Sở để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra và tiến hành thanh tra, xử lý theo quy định.</p> <p>Trong năm 2020 và 2021, Sở đã chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại 24 doanh nghiệp (trong đó huyện Văn Lâm có 04 doanh nghiệp); đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 doanh nghiệp, với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 03 doanh nghiệp do chậm tiến độ sử dụng đất quá thời hạn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (với diện tích khoảng 4,03ha), đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp được gia hạn phải nộp số tiền sử dụng đất cho thời gian gia hạn theo quy định.</p> <p>Ngoài ra, Sở phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 09 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm, đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 06 doanh nghiệp về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, với số tiền 820 triệu đồng; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thanh, kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 22 doanh nghiệp, với số tiền gần 3,4 tỷ đồng (trong đó huyện Văn Lâm có 10 doanh nghiệp); đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm khắc phục hậu quả và hoàn thiện hồ sơ đất đai, trình cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định.</p> <p>Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp, Sở</p>	<p>tích cực phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là việc sử dụng đất theo tiến độ tại dự án đầu tư được chấp thuận theo quy định đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập danh sách các dự án chậm triển khai báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.</p> <p>Ngày 14/3/2022, Sở đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 121/TB-UBND thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; trong đó, có 72 dự án chậm triển khai, cụ thể: 29 dự án đã hoàn thiện thủ tục về đất đai, chưa xây dựng (huyện Văn Lâm có 03 dự án), 43 dự án đã hoàn thiện thủ tục đất đai, đang xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án đi vào hoạt động (huyện Văn Lâm có 04 dự án). UBND tỉnh đã phê bình các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh. Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 119/TB-UBND kết luận của UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện một số dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra toàn diện 12 dự án chậm triển khai, nếu có vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoặc thu hồi dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả thanh tra đối với 03 dự án, trong đó có dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.</p> <p>Hiện nay, Sở TNMT, các sở, ngành có liên quan của tỉnh đang tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tiếp tục rà soát,</p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		TNMT đang phối hợp với UBND huyện Văn Lâm kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm luật đất đai để xây dựng kế hoạch thanh tra và tiến hành thanh tra trong năm 2022, kết quả sẽ báo cáo, trả lời cử tri tại kỳ họp sau.	tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất cho các dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời, Sở thường xuyên giám sát tình hình sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh xử lý dự án vi phạm pháp luật.
2	Cử tri huyện Kim Động kiến nghị: Dự án xây dựng công ty Đá ốp lát cao cấp (VSTONE) thuộc địa phận thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng có quy hoạch từ năm 2009; Dự án ĐDK đã triển khai từ năm 2011 nhưng chưa đi vào hoạt động, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý.	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>  <i>*Đối với Dự án xây dựng Công ty đá ốp lát cao cấp (VSTONE) thuộc địa phận thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng:</i> Dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư 05101000246 ngày 31/8/2009; UBND tỉnh quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 thu hồi 84.583 m<sup>2</sup> đất và UBND huyện Kim Động ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Người có đất bị thu hồi đã ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND huyện Kim Động.          Công ty đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ UBND huyện Kim Động ngày 30/9/2009. Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2009, theo đó chính sách bồi thường, hỗ trợ có thay đổi; do vậy người có đất thu hồi không nhất trí với phương án đã phê duyệt; dẫn đến phát sinh khiếu kiện của người dân và Công ty cổ phần VSTONE chưa được nhận bàn giao đất.          Sở TNMT đề nghị UBND huyện Kim Động chỉ đạo UBND thị trấn Lương Bằng phối hợp với chủ đầu tư tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>  <i>*Đối với Dự án xây dựng Công ty đá ốp lát cao cấp (VSTONE) thuộc địa phận thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng:</i>          Sở TNMT đã rà soát và có báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án Dự án xây dựng công ty Đá ốp lát cao cấp (VSTONE) thuộc địa phận thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Dự án trên đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư và có Quyết định thu hồi đất số 1936/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 thu hồi 84.583 m<sup>2</sup> đất; UBND huyện Kim Động đã ban hành quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay còn có ý kiến của người có đất bị thu hồi liên quan đến dự án chưa nhất trí với phương án đã phê duyệt, Công ty Cổ phần VSTONE chưa được nhận bàn giao đất để triển khai dự án.          Ngày 04/3/2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Động. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thanh tra toàn diện dự án của Công ty Vstone; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (Tại Thông báo số 96/TB-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động).  <i>* Dự án Khu công nghiệp Kim Động, đã triển khai từ năm 2011 nhưng chưa đi vào hoạt động gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý</i>          Nội dung trên, Sở TNMT đã trả lời tại Báo cáo số 582/BC-STNMT, trong đó đã đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>thuận và đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật để bàn giao đất cho Công ty thực hiện dự án.</p> <p><i>* Dự án Khu công nghiệp Kim Động, đã triển khai từ năm 2011 nhưng chưa đi vào hoạt động gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý</i></p> <p>- Khu công nghiệp Kim Động do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng ĐDK làm chủ đầu tư có quy mô 100ha trên địa bàn các xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão và Toàn Thắng, huyện Kim Động được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1584/TTg-KTN ngày 23/9/2008; được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 14/4/2010; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 05221000120 ngày 17/12/2010; UBND tỉnh Thông báo số 499/TB-UBND ngày 05/11/2010 thu hồi đất tại các xã Chính Nghĩa và Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Kim Động của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng ĐDK.</p> <p>Theo báo cáo của UBND huyện Kim Động, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích 488.327,4m<sup>2</sup>, tổng số tiền là 115.577.623.800 đồng, cụ thể xã Chính Nghĩa với diện tích 351.127m<sup>2</sup> và xã Phạm Ngũ Lão với diện tích 137.200,4m<sup>2</sup>. Phần diện tích còn lại khoảng 45,21ha của 675 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Phạm Ngũ Lão và Toàn Thắng đã thực hiện kiểm kê chưa</p>	<p>nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Kim Động và các sở, ngành liên quan rà soát ranh giới; yêu cầu Chủ đầu tư ứng kinh phí giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện các thủ tục về đất đai.</p> <p>Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 836/UBND-TH ngày 07/4/2022 về việc nâng cao trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư. Ngày 14/4/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi làm việc giữa Chủ đầu tư hạ tầng KCN Kim Động với các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Khoái Châu, Kim Động và đã báo cáo UBND tỉnh về phương án xử lý điều chỉnh, bổ sung địa điểm Khu công nghiệp Kim Động tại Báo cáo số 422/BC-BQL ngày 15/4/2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc phương án xử lý điều chỉnh, bổ sung địa điểm KCN số 3 và KCN Kim Động.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.            Tổng số tiền chủ đầu tư đã ứng để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ là 30 tỷ đồng (Tháng 7/2018, chủ đầu tư mới chuyển 20 tỷ và tháng 01/2019 chủ đầu tư tiếp tục chuyển 10 tỷ đồng). Ngày 18/8/2018 và ngày 31/01/2019, Hội đồng bồi thường hỗ trợ huyện Kim Động đã tiến hành chi trả tiền cho 102/275 hộ dân và hỗ trợ UBND xã Chính Nghĩa với diện tích là 11,9ha với tổng số tiền là 28.474.815.000 đồng; Hội đồng bồi thường hỗ trợ huyện Kim Động có 04 văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng ĐDK chuyển kinh phí để chi trả nhưng Chủ đầu tư chưa thực hiện.</p> <p>- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng; Thông báo số 332/TB-UBND ngày 23/9/2021 về việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Kim Động. UBND huyện Kim Động đã làm việc với Chủ dự án, đồng thời chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngày 29/10/2021, UBND huyện Kim Động đã ban hành 927 thông báo thu hồi đất tại xã Phạm Ngũ Lão, diện tích khoảng 33 ha; tại xã Toàn Thắng đã điều tra, khảo sát diện tích đất của 236 hộ gia đình với diện tích khoảng 14,5 ha. Tuy nhiên, ranh giới thành lập Khu công nghiệp không có xã Toàn Thắng.</p> <p>Đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với UBND huyện Kim Động và các sở, ngành liên quan rà soát ranh giới; yêu cầu Chủ đầu tư ứng kinh phí giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		thiện các thủ tục về đất đai.	
3	Cử tri huyện Kim Động, huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ phản ánh		
3.1	Tình trạng nước thải do sản xuất nghệ trên địa bàn xã Chí Tân gây ảnh hưởng đến dòng chảy và vệ sinh môi trường của tuyến sông Từ Hồ - Sài Thị làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Đề nghị tinh quan tâm chỉ đạo xử lý khắc phục.	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>          Ngày 29/11/2021, Sở TNMT đã phối hợp với UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Chí Tân kiểm hoạt động sản xuất tinh bột nghệ tại xã Chí Tân. Kết quả cho thấy phản ánh của cử tri là có cơ sở, hiện tại chưa vào vụ sản xuất tinh bột nghệ (<i>mùa vụ từ cuối tháng 11 đến tháng 3 âm lịch</i>), tuy nhiên trên địa bàn xã có 02 cơ sở là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm hộ khẩu thường trú tại xã Chí Tân và hộ ông bà Miến- Luyến hộ khẩu thường trú xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu thực hiện công đoạn thu gom, rửa và nghiền củ nghệ tại thôn Tân Hưng, xã Chí Tân với công suất chế biến khoảng 1,5- 02 tấn/cơ sở/ngày; tổng lượng nước thải của 02 cơ sở khoảng 6-7m<sup>3</sup>/ngày qua bể lắng xả thải ra mương thoát nước của khu dân cư chảy ra sông Giàn trước khi vào sông Từ Hồ- Sài Thị. Ngoài ra tại thời điểm kiểm tra còn có tình trạng rác thải sinh hoạt vớt bờ bãi xuống kênh trong khu dân cư của thôn Tân Hưng gây ô nhiễm môi trường và cản trở dòng chảy.          Sở TNMT đã có ý kiến tại buổi kiểm tra, đồng thời có văn bản đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo Phòng TNMT, các phòng, đơn vị có liên quan và UBND xã Chí Tân kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tinh bột nghệ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có biện pháp xử lý nghiêm hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, không đầu tư công trình xử lý</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>          Sở TNMT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị có liên quan của huyện và UBND xã Chí Tân kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tinh bột nghệ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, không đầu tư công trình xử lý môi trường; Tăng cường quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn, xử lý dứt điểm tình trạng vớt rác thải bờ bãi, ra nguồn nước; yêu cầu UBND xã Chí Tân kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tinh bột nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động sản xuất của nhân dân (<i>UBND xã đã có Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 03/12/2021 về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Chí Tân, gửi UBND huyện Khoái Châu</i>). Đến nay không còn ý kiến phản ánh của nhân dân về hoạt động sản xuất tinh bột nghệ gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		môi trường; tăng cường quản lý, xử lý dứt điểm tình trạng vớt rác thải bừa bãi, ra nguồn nước. Sau khi có báo cáo kết quả thực hiện của huyện Khoái Châu, Sở sẽ tổng hợp báo cáo cử tri tại kỳ họp sau.	
3.2	<p>Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày rất lớn trên địa bàn huyện. Đề nghị tỉnh sớm xây dựng cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường ở các khu dân cư.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>          Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Kế hoạch, trong đó có đầu tư các khu xử lý rác thải cụ thể: Nâng công suất nhà máy xử lý rác thải Dự Sứ đạt 150 tấn/ngày; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp UBND các huyện thẩm định dự án, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác thải huyện Phù Cừ, xem xét tiếp nhận dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Khoái Châu; yêu cầu Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Urenco 11) khẩn trương đầu tư nâng công suất xử lý rác thải đạt 200 tấn/ngày và đẩy nhanh đầu tư lò đốt rác thải công suất 200 tấn/ngày của dự án Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II, nâng tổng công suất xử lý đạt 400 tấn/ngày và hướng dẫn các huyện lập dự án đầu tư lò đốt rác thải trên địa bàn làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.          Trong thời gian tới, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:          - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Urenco 11) khẩn trương đầu tư nâng công suất thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo phải tiếp nhận và xử lý đạt trung bình 200 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng theo đúng dự án đầu tư; Công ty Cổ phần môi trường công nghiệp T&amp;T đẩy nhanh tiến độ thực</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>          Về nội dung này Sở TNMT xin báo cáo về tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến nay như sau:          - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11) đã đầu tư xây dựng lắp đặt xong 02 lò đốt chất thải nâng công suất xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng, huyện Văn Lâm lên 200 tấn/ngày và Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường (<i>dự kiến đến cuối tháng 5/2022 đưa vào hoạt động</i>).          - Dự án đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần môi trường công nghiệp T&amp;T công suất 200 tấn/ngày đêm đang chuẩn bị san lấp mặt bằng dự án.          - Dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện Phù Cừ có quy mô 200 tấn/ngày đêm, hiện nay UBND huyện Phù Cừ đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án.          - Dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện Khoái Châu có quy mô 200 tấn/ngày đêm đã được bổ sung trong Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và đang chờ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất để ra Thông báo thu hồi đất triển khai dự án.          - Nhà máy xử lý rác thải Dự Sứ công suất 48 tấn/ngày đêm và đang đầu tư mở rộng để lượng rác thải được xử lý tại lò đốt rác thải Dự Sứ lên trên 100 tấn/ngày (<i>công suất thiết bị khoảng 150 tấn - đang triển khai thực hiện</i>).  <b>Để việc xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày đáp ứng với lượng rác thải phát sinh trong thời gian tới, Sở TNMT đề nghị:</b>          - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần môi trường công nghiệp T&amp;T đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>hiện dự án Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II, đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày đêm.</p> <p>- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục rà soát, lựa chọn địa điểm quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thúc đẩy xã hội hóa đầu tư khu xử lý chất thải tập trung tại địa phương; UBND huyện Phù Cừ, Khoái Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu xử lý chất thải tại địa phương.</p>	<p>án Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II, đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày đêm; sớm tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện Phù Cừ, huyện Khoái Châu.</p> <p>- UBND các huyện, thị xã, thành phố:</p> <p>+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, gắn với giao nhiệm vụ để tăng số hộ phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, giảm rác thải vận chuyển xử lý.</p> <p>+ Nâng khả năng lưu chứa tại các bãi rác, điểm tập kết, lựa chọn các điểm lưu chứa tạm thời, đảm bảo vệ sinh môi trường để xử lý đến khi có lò đốt rác thải đi vào hoạt động.</p> <p>+ Lựa chọn địa điểm, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi xã hội hóa đầu tư khu xử lý rác thải.</p> <p>+ Chỉ đạo triển khai ngay việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh để đảm bảo đủ nguồn kinh phí cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.</p> <p>+ Riêng UBND các huyện Phù Cừ, Khoái Châu đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy xử lý chất thải tập trung tại địa phương.</p>
3.3	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét cho các xã có cơ chế khai thác đất giãn dân từ 3ha trước đây lên 5 - 6ha cho mỗi xã để tạo nguồn ngân sách phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và các nhiệm vụ quan trọng khác trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>Để có nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã có chủ trương quy hoạch khoảng 3ha/xã để các xã đầu tư xây dựng hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở giai đoạn 2011-2020.</p> <p>Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Đề án là:</p> <p>- Xã đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hết 03 ha trong giai đoạn 2010-2020: Trên cơ sở nhu cầu</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>Nội dung trên, Sở TNMT đã trả lời tại Báo cáo số 582/BC-STNMT, Sở xin báo cáo bổ sung như sau:</p> <p>Giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã có chủ trương cho mỗi xã khoảng 3ha để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Tổng kết, đánh giá giai đoạn 2011-2020, Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 về chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục chủ trương cho các xã đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới thêm khoảng 2ha.</p> <p>Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>và thứ tự ưu tiên đầu tư cho từng nội dung, hạng mục công trình đã xác định, tổ chức đấu giá tiếp phần diện tích bổ sung để lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.</p> <p>- Đối với những xã chưa đấu giá hết 03 ha trong giai đoạn 2010-2020: Không nhất thiết phải đấu giá quyền sử dụng đất hết phần diện tích còn lại của giai đoạn 2010-2020, mới được tổ chức đấu giá diện tích bổ sung giai đoạn 2021-2025; tùy thuộc vào vị trí đất, vị trí nào thuận lợi thì tổ chức đấu giá trước.</p> <p>- Trường hợp đặc biệt, xã đã tổ chức đấu giá hết diện tích đã được phê duyệt (đấu giá hết diện tích còn lại của giai đoạn 2010-2020 và diện tích bổ sung giai đoạn 2021-2025); nếu chưa đủ nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; UBND cấp huyện báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung diện tích để tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.</p>	<p>ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Sở TNMT đã phối hợp tham gia ý kiến gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh và Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh, Sở TNMT đã rà soát, thẩm định các đề xuất chủ trương thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã đảm bảo chỉ tiêu được chấp thuận, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.</p>
4	<p>Cử tri huyện Yên Mỹ phản ánh: Đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>- Luật Đất đai năm 2013 quy định các dự án sản xuất, kinh doanh không thuộc khu, cụm công nghiệp phải thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất. Về quy trình thực hiện đã quy định rõ tại Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/7/2017, số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. Thủ tục như sau:</p> <p>Sau khi có văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b></p> <p>Nội dung trên, Sở TNMT đã trả lời tại Báo cáo số 582/BC-STNMT, trong đó nêu quy trình thực hiện được quy định rõ tại Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/7/2017, số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. Cụ thể thủ tục như sau:</p> <p>Sau khi có văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, chủ đầu tư ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai;</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, chủ đầu tư ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai; người sử dụng đất nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trường hợp khu đất nhận chuyển nhượng có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất thì đề nghị căn cứ quy định của tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô diện tích đất tách thành dự án độc lập để xem xét việc đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xong, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.</p> <p>- Căn cứ các văn bản thi hành Luật Đất đai trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó có danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Sở TNMT đang rà soát và xây dựng đề tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục</p>	<p>người sử dụng đất nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trường hợp khu đất nhận chuyển nhượng có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất thì đề nghị căn cứ quy định của tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô diện tích đất tách thành dự án độc lập để xem xét việc đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xong, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.</p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
5	<p>Cử tri thị xã Mỹ Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét về quỹ đất để thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Hòa Phong.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>            Giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã Quyết định giao đất cho UBND xã Hòa Phong làm chủ đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với diện tích là 3ha tại các Quyết định: Số 981/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 và số 2405/QĐ-UBND ngày 16/10/2020. Đến nay, xã Hòa Phong đã thực hiện hết 3ha để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở.            Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; trong đó có xã Hòa Phong đã được đăng ký nhu cầu trong phụ lục kèm theo quyết định.            Đề nghị UBND xã Hòa Phong lựa chọn quỹ đất, vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có giá trị đấu giá cao để lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất và tổ chức đấu giá, khai thác hiệu quả nhất quỹ đất để tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>            Sở TNMT đã trả lời cụ thể tại Báo cáo số 582/BC-STNMT. Sở xin báo cáo bổ sung như sau: Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; trong đó có xã Hòa Phong đã được đăng ký nhu cầu trong phụ lục kèm theo quyết định. Đề nghị UBND xã Hòa Phong lựa chọn quỹ đất, vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có giá trị đấu giá cao để lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất và tổ chức đấu giá, khai thác hiệu quả nhất quỹ đất để tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.</p>
6	<p>Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b>            Dự án làng nghề Minh Khai giai đoạn I có 143 hộ đăng ký thuê đất. Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hộ, Ban quản lý dự án làng nghề Minh Khai giai đoạn I đã tiến hành tạm bàn giao đất để các hộ xây dựng nhà xưởng đi vào sản xuất kinh doanh theo mặt bằng tổng thể 1/1000 của dự án đã được Sở Xây dựng chấp thuận. Tuy nhiên, dự án làng nghề Minh Khai giai đoạn I chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cho thuê đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng nên chưa được</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b>            Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I do UBND huyện làm chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án và thực hiện tạm giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ thì dự án phải thành lập Cụm công nghiệp. Trước những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, ngày 09/8/2021 UBND huyện Văn Lâm đã có báo cáo số 217/BC-UBND báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan quan hướng dẫn UBND huyện trong việc thực hiện dự án, ngày 14/10/2021 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2520/UBND - KT2 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư để các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I được thuê đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện Văn Lâm đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, đã có báo cáo số 217/BC-UBND ngày 09/8/2021 báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành. Sau khi xem xét báo cáo nêu trên của UBND huyện Văn Lâm và đề xuất của Sở Công thương tại văn bản số 1579/SCT-QLCN ngày 16/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2520/UBND-KT2 ngày 14/10/2021 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I. Tại văn bản số 2520/UBND-KT2, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Văn Lâm hoàn thiện các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai để Nhà nước cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, UBND huyện Văn Lâm sẽ phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện thủ tục về thành lập Cụm công nghiệp, xây dựng, đầu tư, cho thuê đất để đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh trong</p>	<p>việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của CCN làng nghề Minh Khai.</p> <p>Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã nhận được các văn bản hướng dẫn: số 2286/STNMT - QLĐĐ ngày 02/12/2021 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của CCN làng nghề Minh Khai I, số 3050/SKHĐT - DNKTTT&amp;TN ngày 23/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp trong CCN làng nghề Minh Khai. Căn cứ hướng dẫn của các sở ngành, hiện tại UBND huyện Văn Lâm đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và xác định Chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm CCN làng nghề Minh Khai. Sau khi được cấp có thẩm quyền thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai, UBND huyện sẽ hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện việc lập dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hướng dẫn việc cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
7	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng việc triển khai thực hiện dự án của Công ty Hồng Hải.</p>	<p>cum công nghiệp làng nghề Minh Khai I.</p> <p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>            Dự án Chợ kết hợp Trung tâm thương mại và khu nhà ở liền kề để bán Hồng Hải được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải là nhà đầu tư trúng thầu) tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 12/7/2018; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 2436/UBND-TH ngày 14/9/2020.            Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải hoàn thiện hồ sơ xin giao đất, thuê đất lần 1 đất đối với diện tích 34.865 m<sup>2</sup> để thực hiện dự án, trong đó diện tích giao là 27.620 m<sup>2</sup> (gồm: đất ở: 13.756,6m<sup>2</sup>; đất giao thông: 12.611,2m<sup>2</sup>; đất cây xanh: 1.252,2m<sup>2</sup>); diện tích thuê là 7.245 m<sup>2</sup> (gồm: đất chợ: 4.941m<sup>2</sup>; bãi đỗ xe: 2.304m<sup>2</sup>) và được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất (lần 1) tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 17/6/2021.            Trong ranh giới khu đất còn phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng xong. Thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND huyện Văn Lâm theo quy định tại Điều 66 của Luật Đất đai và Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013.            Đề nghị UBND huyện Văn Lâm áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người dân và hộ gia đình có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; dân chủ công khai, minh bạch, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tránh để xảy ra</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</b>            Nội dung này, Sở TNMT đã trả lời tại Báo cáo số 582/BC-STNMT, trong đó nêu thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND huyện Văn Lâm theo quy định tại Điều 66 của Luật Đất đai và Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013. Đồng thời đề nghị UBND huyện Văn Lâm áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người dân và hộ gia đình có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; dân chủ công khai, minh bạch, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tránh để xảy ra khiếu kiện phức tạp.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		khiếu kiện phức tạp.	
<b>III</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ</b>		
1	Cử tri thành phố Hưng Yên phản ánh: Trên địa bàn xã Phú Cường có trên 10 km đê bồi được xây dựng từ những năm 1960, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm, tu bổ, nâng cấp đoạn đê này.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Cuối năm 2012, UBND tỉnh đã quan tâm và giao Chi cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức lập dự án đầu tư tu sửa, nâng cấp hệ thống kè Phú Hùng Cường và nâng cấp tuyến đê bồi song song tuyến kè giáp sông Hồng với chiều dài tuyến đê bồi 3,45km hình thức cải tạo, cứng hóa mặt bằng đê bồi nguồn vốn của Trung ương. Dự án đã được UBND tỉnh báo cáo tới các cơ quan chức năng của Trung ương và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT thỏa thuận về giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên từ đó tới nay Trung ương chưa bố trí được kinh phí cho dự án. Trước mắt đề nghị UBND thành phố Hưng Yên xem xét bố trí kinh phí để thực hiện, nếu không bố trí được thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết đầu tư để nhân dân thuận lợi đi lại.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Theo quy định tại Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007, cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng quản lý và bảo vệ đê điều, từ cấp III đến cấp đặc biệt (đê tả sông Hồng, đê tả sông Luộc); về đê bồi được phân cấp V, theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thuộc quyền quản lý các huyện, thành phố, thị xã. Do đó, đoạn đê bồi xã Hùng Cường nêu trên thuộc UBND thành phố Hưng Yên quản lý. Vậy đề nghị UBND thành phố Hưng Yên xem xét có giải pháp thực hiện việc tu sửa đoạn đê này (theo quy định tại Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thì không nâng cao các tuyến đê bồi hiện có, không xây dựng đê bồi mới), nếu không thực hiện được đề nghị đề nghị UBND thành phố thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết đầu tư để nhân dân thuận lợi đi lại.
2	Cử tri huyện Phù Cừ kiến nghị		
2.1	Tỉnh quan tâm, chỉ đạo xây kè Taluy dọc bờ sông Sậy đoạn từ cầu Chéo xã Tam Đa về trạm bơm La Tiến; xây kè một số đoạn còn lại ven bờ sông Luộc qua địa bàn xã Nguyên Hòa để đảm bảo chống sạt lở diện tích đất nông nghiệp ven sông, hệ thống tưới, tiêu và trục đường giao thông.	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Tuyến kè Nguyên Hòa đã được Nhà nước đầu tư xây dựng đến năm 2004 với tổng chiều dài lát mái hộ bờ là 967m. Tháng 10/2017 do mưa lũ đã gây sạt lở 3 cung sạt trên tuyến, các cung sạt này đã được giao cho Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức khắc phục xong tháng 6/2018 bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, đoạn bãi cuối tuyến kè vẫn còn hiện tượng sạt lở; qua khảo sát theo dõi diễn biến thì thêm sông, bờ sông có nền địa chất yếu gây lở mặt, nhưng phần dưới nước lòng sông có hệ số mái rất thoải. Mặt khác Chi cục Quản lý đê điều và PCLB, Sở Nông nghiệp	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b> Tuyến kè Nguyên Hòa đã được Nhà nước đầu tư xây dựng đến năm 2004 với tổng chiều dài lát mái hộ bờ là 967m. Tháng 10/2017 do mưa lũ đã gây sạt lở 3 cung sạt trên tuyến, các cung sạt này đã được giao cho Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức khắc phục xong tháng 6/2018 bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, đoạn bãi cuối tuyến kè vẫn còn hiện tượng sạt lở; qua khảo sát theo dõi diễn biến thì thêm sông, bờ sông có nền địa chất yếu gây lở mặt, nhưng phần dưới nước lòng sông có hệ số mái rất thoải. Mặt khác Chi cục Quản lý đê điều và PCLB, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhiều lần lập Kế hoạch tu sửa và tham mưu với UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT đề cấp kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên, hiện tại trong tỉnh còn

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>và PTNT đã nhiều lần lập Kế hoạch tu sửa và tham mưu với UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để cấp kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên, hiện tại trong tỉnh còn rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng cần phải được ưu tiên sửa chữa khẩn cấp để hạn chế thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước nên chưa bố trí được kinh phí sửa chữa đoạn bờ lở cuối kè nêu trên.</p> <p>Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để xử lý.</p>	<p>rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng cần phải được ưu tiên sửa chữa khẩn cấp để hạn chế thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước nên chưa bố trí được kinh phí sửa chữa đoạn bờ lở cuối kè nêu trên. Sở Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu, báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn.</p>
2.2	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT378 và đường gom chân đê thôn La Tiến đã được phê duyệt</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>            Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.378 và đường gom chân đê thôn La Tiến đã được UBND tỉnh phê duyệt tại dự án đầu tư nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài. Đến nay đã tổ chức thi công cơ bản xong đoạn từ K127+000 đê tả sông Hồng đến K18+000 đê tả sông Luộc, đoạn còn lại từ K18+000 đến K20+700 (giáp tỉnh Hải Dương) và đường hành lang chân đê thôn La Tiến dự kiến năm 2022 sẽ triển khai thi công.</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b>            Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT.378 và đường gom chân đê thôn La Tiến đã được UBND tỉnh phê duyệt tại dự án đầu tư nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài. Đến nay đã tổ chức thi công xong đoạn từ K127+000 đê tả sông Hồng đến K18+000 đê tả sông Luộc, đoạn còn lại từ K18+000 đến K20+700 (giáp tỉnh Hải Dương) và đường hành lang chân đê thôn La Tiến đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2022.</p>
2.3	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm tình trạng xe chở vật liệu quá khổ, quá tải gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>            Với trách nhiệm của ngành, thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng lưu thông gây hư hỏng các tuyến đường Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý; duy trì hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 24/24h trên các tuyến đường trọng điểm để ngăn chặn xe quá tải hoạt động. Xây dựng kế hoạch từng quý, kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe tự ý thay đổi kích thước thành</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>            Với trách nhiệm của ngành, thời gian qua để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng lưu thông gây hư hỏng các tuyến đường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, duy trì hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm để ngăn chặn xe quá tải hoạt động; xây dựng kế hoạch từng quý, kế hoạch tổ chức đợt cao điểm xử lý xe vi phạm coi nói kích thước thành thùng hàng, xe chở quá tải trọng trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền tới các lái xe, chủ xe, chủ đơn vị kinh doanh vận tải những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời triển khai đồng</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>thùng hàng của xe ô tô tải tự đỗ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai đồng loạt các hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Để tăng cường phối hợp, vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, các ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 26/3/2020 về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Triển khai Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường trọng điểm; Cử lực lượng triển khai Kế hoạch liên ngành số 1022/KH-CAT-SGTVT ngày 23/4/2020 giữa Công an tỉnh Hưng Yên – Sở GTVT Hưng Yên về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; tham gia hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hưng Yên (24/24h). Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với Đài PTTH tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên tuyên truyền, đưa các tin bài về công tác kiểm tra, xử lý, đảm bảo TTATGT của Thanh tra sở trên địa bàn toàn tỉnh, Kết quả: Đã kiểm tra, xử lý đối với 259 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt 4484 triệu đồng; Tước GPLX, giấy Chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, tem kiểm định, Phù hiệu xe tải đối với 140 trường hợp vi phạm; Tạm giữ 02 trường hợp; Trực tiếp tuyên truyền và cắt thành thùng đối với 17 trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công</p>	<p>loạt các hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện cũng tích cực và thường xuyên tiến hành tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm về giao thông trong đó việc xử lý xe quá khổ, quá tải nên hiện nay tình hình xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát.</p> <p>Kết quả: Từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022 lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra, xử lý đối với 19 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt 484.1 triệu đồng; Tước GPLX đối với 09 trường hợp, Phù hiệu xe tải đối với 07 trường hợp vi phạm.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp cùng Ban Điều hành vận tải và Kiểm tra tải trọng thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng tại trạm kiểm tra tải trọng xe; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng khác nhằm kiểm soát xe quá tải trọng ngay tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Phù Cừ nói riêng nhằm góp phần tích cực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>an các huyện cũng tích cực và thường xuyên tiến hành tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm về giao thông trong đó việc xử lý xe quá khổ, quá tải nên hiện nay tình hình xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên trong thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, do đó công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị quan trọng được đặt lên hàng đầu, các lực lượng chức năng phải căng mình ra chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch vào tỉnh. Bên cạnh đó, thực tế mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh nhiều tuyến đường vòng tránh nên các lái xe, chủ hàng lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng để hoạt động, trong khi đó lực lượng Thanh tra giao thông quá mỏng do bị cắt giảm các biên chế viên chức (cắt giảm 20 biên chế viên chức, hiện tại Thanh tra giao thông chỉ có 11 người trong đó mới có 7 công chức và 4 hợp đồng 68), điều kiện trang thiết bị, công cụ hỗ trợ còn thiếu nên chưa xử lý được dứt điểm tình trạng nêu trên.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra sở chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng khác nhằm kiểm soát xe quá tải trọng ngay tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT rất mong sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là các địa phương tích cực phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm quá tải và rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường... nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và trật tự an toàn giao thông trên địa</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
3	<p>Cử tri huyện Kim Động đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng đường ngăn lũ đề bồi thuộc địa phận xã Phú Thịnh; đường gom chân đê từ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh đến đóc thôn Ngọc Đồng (xã Ngọc Thanh).</p>	<p>bản tỉnh.</p> <p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b></p> <p>- Tuyên đề bồi của xã Phú Thịnh nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động”, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 16/11/2020. Hiện nay, đoạn đường bồi này đang được Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với UBND xã Phú Thịnh thực hiện công tác kiểm kê, đề bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng.</p> <p>- Những năm trước, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí để xây dựng đoạn đường hành lang chân đê từ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh đến đóc thôn Ngọc Đồng (xã Ngọc Thanh). Tuy nhiên, nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp chỉ ưu tiên cho những khu vực có dân cư sinh sống để phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân, do khu vực đoạn đường nêu trên không có dân cư sinh sống nên Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa bố trí nguồn kinh phí xây dựng. Trước mắt đề nghị UBND huyện Kim Động xem xét bố trí kinh phí để thực hiện, hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư.</p>	<p><b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</b></p> <p>Tuyên đề bồi của xã Phú Thịnh nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động”, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 16/11/2020. Hiện nay, đoạn đường bồi này đã được Ban Quản lý dự án huyện thi công hoàn thành.</p> <p>- Những năm trước, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí để xây dựng đoạn đường hành lang chân đê từ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh đến đóc thôn Ngọc Đồng (xã Ngọc Thanh). Tuy nhiên, nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp chỉ ưu tiên cho những khu vực có dân cư sinh sống để phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân, do khu vực đoạn đường nêu trên không có dân cư sinh sống nên Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa bố trí nguồn kinh phí xây dựng. Trước mắt đề nghị UBND huyện Kim Động xem xét bố trí kinh phí để thực hiện, hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư.</p>
4	<p>Cử tri huyện Ân Thi đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty nước sạch Ngọc Tuấn đẩy nhanh tiến độ di chuyển đường ống nước sạch để đơn vị thi công nâng cấp tuyến đường ĐH62.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi trả lời:</b></p> <p>Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng ĐH.62, huyện Ân Thi (Đoạn qua xã Quảng Lăng từ giao QL.38 cũ đến giao TL.384) - Giai đoạn 1 từ Km0+00 đến Km2+500, dài 2,5km. Toàn bộ cây cối, hoa màu, tài sản, vật kiết trúc của nhân dân (75 hộ) trên đất thuộc phạm vi GPMB của dự án huyện đã hỗ trợ di chuyển xong vào cuối năm 2020. Trung tâm viễn thông 38 cột, Viettel 20 cột đã di chuyển xong ra khỏi bằng thi công.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi trả lời: không thay đổi</b></p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>Riêng với Công ty nước sạch Ngọc Tuấn đến ngày 03/12/2021 vẫn án binh bất động. Mặc dù UBND huyện có nhiều công văn đôn đốc (Công văn đôn đốc: số 86 ngày 04/3; số 473 ngày 01/9 và số 522 ngày 21/9/2020 về việc di chuyển đường ống nước sạch ra khỏi mặt bằng công trình ĐH.62); Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã có Công văn số 18 ngày 08/5/2020, số 29 ngày 05/6/2020 và có nhiều buổi làm việc trực tiếp với Công ty nước sạch Ngọc Tuấn, nhưng đến nay vẫn chưa di chuyển, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ đầu tư dự án.</p> <p><b>Khó khăn vướng mắc.</b></p> <p>Như báo cáo ở phần trên, khó khăn vướng mắc nhất là việc công ty Ngọc Tuấn không chịu di chuyển đường ống nước sạch ra khỏi mặt bằng công trình, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công công trình. Việc đơn vị Ngọc Tuấn không chịu di chuyển đã vi phạm Thông báo số 303/TB-UBND của UBND tỉnh và điều 7 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đòi hỏi chi phí di chuyển là không có cơ sở; trái với Văn bản số 4008-0058 ngày 25/10/2017 của Cty nước sạch Ngọc Tuấn về đề nghị cấp phép thi công tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn, đã cam kết <i>...khi công trình thi công được sửa chữa, mở rộng cải tạo, nâng cấp, Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn có trách nhiệm tiền hành gia cố, di dời và chịu mọi kinh phí.</i> Giấy phép thi công số 01/GPTC-UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện Ân Thi về lắp đặt đường ống nước sạch trong phạm vi</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ thuộc tuyến đường ĐH.62 từ Km0+00 đến Km4+400. Theo đó, tại mục 3 giấy phép yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình đường ống cấp nước sạch ... <b><i>khi cơ quan quản lý tuyến đường có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo tuyến ống trên, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm tự di chuyển công trình và không được bồi thường như cam kết.</i></b></p> <p>Trái với điều 7 Quyết định 16/2018 QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; khoản 9 điều 7 Quyết định 08/2016 ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.</p> <p>Mặt khác, Cty nước sạch Ngọc Tuấn có tình hiệu sai Thông báo số 303/TB-UBND của UBND tỉnh và điều 7 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh theo hướng có lợi cho Cty Ngọc Tuấn, là cái cớ cho việc không chịu di chuyển đường ống nước sạch ra khỏi mặt bằng công trình ĐH.62, gây khó khăn cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.</p> <p><b>Đề xuất pháp tháo gỡ.</b></p> <p>Đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh yêu cầu đơn vị nước sạch Ngọc Tuấn di chuyển toàn bộ hệ thống ống dẫn nước sạch ra khỏi mặt bằng trong một thời gian cụ thể. Nếu đơn vị nước sạch Ngọc Tuấn vẫn không chịu di chuyển, đề nghị UBND tỉnh, HDND tỉnh chỉ đạo UBND huyện hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật liên quan và tổ chức thi công công trình. Mọi hư hỏng đến đường ống dẫn nước sạch trên mặt bằng công trình, chủ</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		đầu tư và đơn vị thi công không chịu trách nhiệm.	
5	Cử tri huyện Yên Mỹ kiến nghị		
5.1	<p>Tính hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bị xuống cấp như: tuyến đường ĐT376 đi qua 03 xã Tân Lập, Trung Hoà, Tân Việt; đoạn đường chân Cầu vượt QL5A qua xã Giai Phạm; mở rộng nút giao tại ngã tư cầu Treo; nâng cấp cầu Long Vĩ tại xã Thanh Long để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>- Về việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bị xuống cấp như: tuyến đường ĐT.376 đi qua 03 xã Tân Lập, Trung Hòa, Tân Việt; mở rộng nút giao ngã tư cầu Treo: Đoạn tuyến trên và nút giao ngã tư cầu Treo nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long (Km 6+050) đến địa phận xã Tân Việt (Km 12+200) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 16/9/2021, với chiều dài tuyến là 6,15Km, trong đó đoạn Km 6+050 - Km 9+050 được đầu tư với mặt cắt ngang nền đường là 34m, mặt đường 2x10,5m, đoạn Km 9+050 - Km 12+200 dài 3,15km được đầu tư với chiều rộng mặt đường từ 7,5-11,5m, nền đường từ 7,5-13,9m, dự án trên do UBND huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư.</p> <p>Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư để dự án có thể khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>- Về việc nâng cấp đoạn đường chân cầu vượt QL5A qua xã Giai Phạm: Sở Giao thông vận tải đã làm việc và có Công văn số 2975/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021 đôn đốc VIDIFI (đơn vị quản lý tuyến QL.5) cho tiến hành sửa chữa. Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc đơn vị quản lý tiến hành sửa chữa đoạn đường chân cầu vượt QL5A qua xã Giai Phạm để đảm bảo an</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>- Về việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bị xuống cấp như tuyến đường ĐT.376 đi qua 03 xã Tân Lập, Trung Hòa, Tân Việt; mở rộng nút giao ngã tư cầu Treo: Đoạn tuyến trên và nút giao ngã tư cầu Treo nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long (Km 6+050) đến địa phận xã Tân Việt (Km 12+200) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 12/01/2022, với chiều dài tuyến là 6,15Km, trong đó đoạn Km 6+050 - Km 9+050 được đầu tư với mặt cắt ngang nền đường là 34m, mặt đường 2x10,5m, đoạn Km 9+050 - Km 12+200 dài 3,15km được đầu tư với chiều rộng mặt đường từ 7,5-11,5m, nền đường từ 7,5-13,9m, dự án trên do UBND huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư.</p> <p>Hiện nay, công trình đang được chủ đầu tư khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công; Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu thi công để dự án có thể khởi công xây dựng trong tháng 7 năm 2022.</p> <p>- Về việc nâng cấp đoạn đường chân cầu vượt QL5A qua xã Giai Phạm: Sở Giao thông vận tải đã làm việc và có Công văn số 2975/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021 đôn đốc VIDIFI (đơn vị quản lý tuyến QL.5) cho tiến hành sửa chữa. Thời gian qua, do kinh phí bảo trì hạn chế nên VIDIFI mới tiến hành sửa chữa ổ gà, tạo phẳng mặt đường để đảm bảo ATGT; thời gian tới, VIDIFI sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu phương án và bố trí kinh phí để sửa chữa căn bản vị trí trên. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc đơn vị quản lý tiến hành sửa chữa đoạn đường chân cầu vượt QL5A qua xã Giai Phạm để đảm bảo an toàn giao thông.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
5.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm sớm xây dựng tuyến đường ĐT.382B theo Nghị quyết của HĐND tỉnh tháng 6 năm 2021.</p>	<p>toàn giao thông.</p> <p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>          Ý kiến, kiến nghị của cử tri là đúng. Tuyến đường ĐT.328B tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tuyến có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay mặt đường nhỏ từ 3,5m-7m, chất lượng mặt đường thấp, chưa khai thác hết tiềm năng quỹ đất cũng như vị trí địa lý của tuyến đường trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.</p> <p>Ngày 30/6/2021, HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND trong đó có danh mục dự án Đầu tư xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00-Km14+420 giao QL.39), dài 14,42Km. Thực hiện trách nhiệm được giao, ngày 19/11/2021 Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 2883/TTr-SGTVT trình UBND tỉnh phê duyệt dự án nêu trên; dự kiến khởi công dự án vào quý III năm 2022.</p> <p>Các đoạn còn lại ĐT382B bao gồm đoạn từ Km14+420-Km26+730 nhánh trái và nhánh phải dài 19Km; đoạn từ Km2+350-Km14+420 dài 12Km, đoạn Đường dẫn từ Km25+100-Km26+700 và Cầu Bãi Sậy Km26+780 nhánh phải dài 1,6Km đã được Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 được duyệt tại quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 29/12/2017</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>          Tuyến đường tỉnh ĐT.328B tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tuyến có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay mặt đường nhỏ từ 3,5m-7m, chất lượng mặt đường thấp, chưa khai thác hết tiềm năng quỹ đất cũng như vị trí địa lý của tuyến đường trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.</p> <p>Ngày 30/6/2021, HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND trong đó có danh mục dự án Đầu tư xây dựng ĐT.382B nhánh phải (km0+00-km14+420 giao QL.39). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông đã triển khai các bước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Dự kiến khởi công vào đầu tháng 6/2022.</p> <p>Các đoạn còn lại của ĐT.382B bao gồm đoạn km14+420-km26+730 (cả nhánh trái và nhánh phải); đoạn km2+350-km14+420; đoạn đường dẫn từ km25+100-km26+700 và cầu Bãi Sậy km26+780 nhánh phải đã được Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Dự kiến UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
5.3	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi tại khu vực đã quy hoạch làm công nghiệp trên địa bàn xã Giai Phạm để phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã.</p>	<p>của UBND tỉnh.</p> <p><b>Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời:</b>  Theo phương án quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Yên Mỹ có quy hoạch tuyến đường 24m phía sau các doanh nghiệp trên đường ĐT.376 để tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp nhận dự án vào đầu tư, phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã trình UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan thẩm định theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đã đầu tư, đang triển khai thực hiện dự án tuyến đường nối đường ĐT.376 với đường ĐH.45. Mặt khác, UBND tỉnh đã có văn bản tiếp nhận một số dự án, các dự án được tiếp nhận trước mắt phải tự GPMB và làm đường khoảng 12m. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trải apphan phần mặt đường, còn lại phần nền đường do các doanh nghiệp tự bố trí kinh phí thực hiện.</p> <p>Ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao các phòng chuyên môn, UBND xã Giai Phạm phối hợp với các đơn vị đã vào đầu tư khảo sát, nên phương án xây dựng cải tạo hệ thống mương tiêu thoát nước phía sau để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đồng thời, đối với những dự án mới vào đầu tư UBND huyện đề nghị các đơn vị cam kết phải tự giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời:</b>  Thực hiện chủ trương tiếp nhận các dự án đầu tư của UBND tỉnh, năm 2017 đã có 6 công ty, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã Giai Phạm, Ngọc Long, huyện Yên Mỹ dọc tuyến đường 376 là: Công ty TNHH SX&amp;TM Đông Thành Hưng Yên, Công ty TNHH sản xuất &amp; dịch vụ thương mại PLC, Công ty TNHH dinh dưỡng Hồng Hà Hưng Yên, Công ty TNHH ĐT &amp;TM Thụy Tường, Công ty TNHH Đông Dương Hưng Yên, Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn Hưng Yên. Sau khi làm xong thủ tục thu hồi đất, các công ty đã được giao hết diện tích đất dọc tuyến đường 376, nên không còn diện tích đào trả kênh tưới, tiêu thoát nước phía sau các Công ty và toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại của thôn Từ Cầu, Yên Phú xã Giai Phạm ra kênh T11. Nếu không làm được kênh tiêu từ phía sau công ty ra phía trước tiêu ra kênh T11, thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại và việc tiêu thoát nước dân sinh của thôn Từ Cầu, Yên Phú xã Giai Phạm sẽ ngập úng không tiêu thoát nước được, gây bức xúc cho toàn dân. Trước yêu cầu cấp bách về công tác tiêu thoát trên, sau khi xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và các ngành có liên quan thống nhất đề xuất Giải pháp thực hiện cả trước mắt và lâu dài phải tiến hành đào ngay các tuyến kênh mới để thực hiện việc tiêu thoát nước như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kênh đào phía sau các Công ty yêu cầu đào làm trả kênh chạy dọc phía sau với kích thước cụ thể như sau: Mỗi công ty để lại 2m, phần còn lại phải thu hồi tiếp là 10m, diện tích đất 03 của dân; chiều rộng của kênh là 12m, chiều dài là 1.200m, diện tích làm kênh phía sau 14.400m<sup>2</sup>. Thiết kế kênh B đáy = 2,5 m, đào sâu từ cốt ruộng hiện tại xuống 1,5 m, b mặt thoáng trên là 7m. Cao trình đỉnh bờ là +3,2m, hệ số mái kênh là:1,25m, phía bờ tiếp giáp tường phía sau công ty là 1,5m, phía bờ tiếp giáp ruộng canh tác là 3,5m.</li> <li>2. Đào kênh mới tiêu thoát nước chính từ kênh tiêu Rặng Thông và khu vực tiêu thôn Từ cầu, Yên Phú và khu công nghiệp bên trong; khu sản xuất nông nghiệp hiện nay tiêu ra kênh tiêu T11 về trạm bơm Chùa Tổng. Chọn vị trí đào kênh mới nằm trong</li> </ol>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
			<p>phần diện tích của Công ty Hồng Hà giáp với Công ty Thụy Tường. Theo khảo sát thực địa độ dốc cho thấy tại điểm tuyến kênh hiện có (<i>kênh cũ</i>) nằm trong phần diện tích của Công ty Hồng Hà là điểm trung nhất để đào 01 tuyến kênh tiêu thoát nước cho phần lưu vực thôn Tử Cầu, Yên Phú tiêu ra kênh tiêu chính T11.</p> <p>Dự kiến kênh đề nghị làm trả như sau: chiều rộng kênh là 12m, chiều dài kênh là 400m, diện tích là 4.800m<sup>2</sup>; b đáy = 2,5m, đào sâu từ cốt ruộng hiện tại xuống 1,5m, b mặt thoáng là 6,5m; phía bờ giáp Công ty Thụy Tường là 2,5m, bờ giáp với Công ty Hồng Hà; mái kênh 2 bên là 1,25m. Tổng diện tích phải thu hồi để đào kênh là: 4.800m<sup>2</sup>, để đầu nối từ đằng sau của doanh nghiệp ra phía trước của doanh nghiệp tiêu ra kênh T11 về trạm bơm Chùa Tổng.</p> <p>3. Đề nghị UBND tỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu hồi đất đã giao cho Công ty dinh dưỡng Hồng Hà vị trí giáp với Công ty Thụy Tường với chiều rộng kênh là 12m, chiều dài kênh là 400m, diện tích là 4.800m<sup>2</sup> để đào tuyến kênh mới, vị trí tại danh giới giữa Công ty Hồng Hà và Công ty Thụy Tường. Thực hiện việc đầu nối từ phía sau của doanh nghiệp ra phía trước của doanh nghiệp để tiêu ra kênh tiêu T11.</li> <li>- Thu hồi tiếp diện tích đất làm kênh phía sau các Công ty với chiều rộng 10 m đất 03 của dân, chiều dài phía sau các Công ty là 1.200m; Tổng diện tích phải thu hồi để đào kênh là 12.000m<sup>2</sup>.</li> <li>- Hỗ trợ kinh phí đào kênh phía sau các Công ty, đào kênh mới từ phía sau của doanh nghiệp ra phía trước của doanh nghiệp để tiêu ra kênh tiêu T11 về trạm bơm Chùa Tổng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.</li> </ul>
6	Cử tri thị xã Mỹ Hào phản ánh:		
6.1	Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đơn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường kinh tế Bắc - Nam qua	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>Tại kỳ họp trước, cử tri cũng đã có ý kiến, kiến nghị về dự án này. Dự án đầu tư xây dựng đường trục kinh tế Bắc - Nam tỉnh Hưng Yên đoạn từ đường sắt (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) đến cầu vượt QL.5 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số</p>	<p><b>1. Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>Tại kỳ họp trước, cử tri cũng đã có ý kiến, kiến nghị về dự án này. Dự án đầu tư xây dựng đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Hưng Yên đoạn từ đường sắt (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) đến cầu vượt QL5 đã được UBND tỉnh cho phép dừng thực hiện tại văn bản số 1249/UBND-KT1 ngày 27/5/2020 (trong đó có một phần</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
	phường Nhân Hòa.	<p>2229/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 và được điều chỉnh tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 với quy mô đường cấp IV đồng bằng (chiều rộng 7,0m, chiều rộng nền đường 9,0m). Đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đoạn Km0+00-Km2+585 (từ đường sắt đến đường ĐH.30) và đoạn Km4+690-Km5+550 (từ đường trục phường Nhân Hòa đến cầu vượt QL.5), với tổng chiều dài là 3,445Km, bước đầu đã cải thiện được một phần nhu cầu đi lại của nhân dân. Còn đoạn từ Km2+585 (đường ĐH.30) đến Km4+690 (đường trục phường Nhân Hòa) nằm trong dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hung Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 02/8/2021, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 18/12/2021.</p>	<p>tuyến đường qua khu dân cư Phường Nhân Hòa chưa giải phóng được mặt bằng và chưa được thi công hoàn chỉnh), để nghiên cứu mở rộng, nâng cấp tuyến đường này rộng hơn nữa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thị xã Mỹ Hào cũng như của cả tỉnh.</p> <p>Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND trong đó có một phần trùng với dự án đường trục kinh tế Bắc – Nam qua phường Nhân Hòa (nhưng để hạn chế GPMB và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường lớn nên tuyến mới đã tránh khu dân cư và trạm tên lửa về phía tây). Theo thông tin của Ban QLD đầu tư công trình giao thông – xây dựng cung cấp (chủ đầu tư dự án), hiện nay, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông – xây dựng đang tích cực phối hợp với UBND thị xã Mỹ Hào trong công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện tại, đơn vị thi công đang thi công trên địa phận phường Nhân Hòa (chiều dài thi công khoảng 1Km) tại các vị trí trước cửa các doanh nghiệp và đất do UBND phường Nhân Hòa quản lý. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phần mặt bằng còn lại đề nghị người dân địa phương ủng hộ tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để sớm hoàn thành công trình đảm bảo việc đi lại của nhân dân.</p> <p><b>2. Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào trả lời:</b></p> <p>- Tuyến đường kinh tế Bắc - Nam là dự án do Ban Quản lý dự án thuộc Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư. Hiện nay, đã có dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt dự án tại quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 04/8/2021), trong đó có đoạn từ cầu vượt Phố Nối - QL.5 đến ĐH.30 qua địa phận Mỹ Hào đầu tư quy mô đường giao thông cấp II rộng 25m, trong đó: mặt đường rộng 2X10,5m, dải phân cách 3,0m, lề đường 2x0,5m, dự án do Ban QLDA công trình GT-XD tỉnh làm chủ đầu tư.</p> <p>- Hiện nay, dự án đã hoàn thành cắm mốc GPMB, đang thực hiện</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
			<p>kiểm đếm tài sản những hộ nằm trong phạm vi GPMB, đoạn qua thị xã Mỹ Hòa; đơn vị thi công đang thi công 300m phần mở rộng bên trái tuyến, dải Bê tông 1 loại 2 và đoạn từ vòng xuyên đến đường ĐH.33 đã đào phần mở rộng, dải cát K95 được khoảng 200m. Đây là tuyến đường trục đô thị rất quan trọng để kết nối vùng với các tỉnh lân cận và giữa thị xã Mỹ Hòa với các huyện xung quanh, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị xã Mỹ Hòa, do vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đề nghị Nhân dân đồng thuận GPMB khi thực hiện dự án.</p>
6.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa đã bị xuống cấp, có nhiều đoạn chưa làm rãnh thoát nước gây úng nước, mất vệ sinh môi trường như: Quốc lộ 5; đường giao thông của xã Ngọc Lâm</p>	<p><b>Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>          - Về sửa chữa hư hỏng mặt đường, rãnh thoát nước QL.5: Sở GTVT đã làm việc, trao đổi với đơn vị quản lý và có các văn bản đôn đốc sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước trên QL.5 để đảm bảo ATGT (như Công văn số 263/SGTVT-KCHT ngày 02/2/2021 và số Công văn số 2975/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021). Qua theo dõi đến nay, VIDIFI đã đầu tư cải tạo hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến QL5 đoạn qua khu vực phường Dị Sử, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây mới rãnh tại các đoạn: Km26+781-Km27+020 (trái tuyến); Km28+450-Km28+755 (phải tuyến); Km37+537-Km37+998 (trái tuyến). Về mặt đường đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa mặt đường QL.5 tại những vị trí hư hỏng cục bộ, đã nâng cấp mặt đường nút giao Km23+120, đang tiến hành sửa chữa mặt đường tại các nút giao Km21+360, Km26+120. Thời gian tới VIDIFI tiếp tục đầu tư cải tạo chỉnh trang nút giao Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hòa (Km27+160) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như ATGT tuyến QL5 trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa. Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc đơn vị quản lý tiến hành sửa</p>	<p><b>1. Sở Giao thông vận tải trả lời:</b>          - Về sửa chữa hư hỏng mặt đường, rãnh thoát nước QL.5: Sở Giao thông vận tải đã có các văn bản đôn đốc đơn vị quản lý (VIDIFI) sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước trên QL.5 để đảm bảo ATGT (như Công văn số 263/SGTVT-KCHT ngày 02/2/2021 và số Công văn số 2975/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021). Qua theo dõi đến nay, VIDIFI đã đầu tư cải tạo hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến QL5 đoạn qua khu vực phường Dị Sử; lựa chọn xong nhà thầu, và đang tiến hành xin cấp phép thi công rãnh tại các đoạn: Km26+781-Km27+020 (trái tuyến); Km28+450-Km28+755 (phải tuyến), Km37+537-Km37+998 (trái tuyến). Về mặt đường đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa mặt đường QL.5 tại những vị trí hư hỏng cục bộ, đã nâng cấp mặt đường nút giao Km23+120, đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiến hành sửa chữa mặt đường tại các nút giao Km12+300, Km21+360, Km26+120. Nút giao Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hòa (Km27+160) VIDIFI đã xong thủ tục đầu tư, đề nghị UBND thị xã Mỹ Hòa sớm GPMB xong nút giao Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hòa để VIDIFI sớm khởi công xây dựng. Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc đơn vị quản lý tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên QL.5.          - Đường giao thông của xã Ngọc Lâm: Thời gian qua, UBND xã Ngọc Lâm đã quan tâm đầu tư một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, như đường trục xã (phía trước trụ sở UBND xã Ngọc Lâm); cải tạo, nâng cấp đường đê Kim Sơn; cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường</p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên QL.5.</p> <p>- Đường giao thông của xã Ngọc Lâm: Tuyến đường trên thuộc hệ thống đường GTNT do UBND thị xã Mỹ Hào, UBND xã Ngọc Lâm quản lý đầu tư xây dựng; Sở GTVT đã trả lời vấn đề này tại các Công văn số 264/SGTVT-KCHT ngày 02/2/2021 và Công văn số 2976/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021 gửi UBND thị xã Mỹ Hào và UBND xã Ngọc Lâm, theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND thị xã Mỹ Hào, UBND xã Ngọc Lâm nghiên cứu, đầu tư; trường hợp khó khăn báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.</p>	<p>thôn, ngõ, xóm để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với tuyến giao thông trục chính của xã, từ QL.5 đến khu trung tâm xã Ngọc Lâm, trước đây đã đầu tư mặt đường nhựa rộng 7,5m. Tuy nhiên, để đáp ứng cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND thị xã Mỹ Hào đã bố trí danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên trong năm 2022.</p> <p><b>2. Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào trả lời:</b></p> <p>- <b>Về tuyến Quốc lộ 5:</b> Tuyến đường Quốc lộ 5 đoạn qua thị xã có chiều dài hơn 13 Km, tuyến đường do Tổng cục đường bộ Việt Nam giao cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý, vận hành. Việc quản lý an toàn giao thông trên tuyến đường được UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên quản lý, kiểm soát theo quy định. Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đã đầu tư cải tạo, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến QL.5 đoạn qua khu vực phường Dị Sử, quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường và duy tu, sửa chữa thường xuyên đoạn tuyến QL.5 qua địa phận thị xã Mỹ Hào. Vừa qua, VIDIFI đã tiến hành cải tạo các nút giao Bàn Yên Nhân (Km21+360), ngã tư Phố Nối (Km23+120) và ngã tư Dị Sử (Km26+120). Hiện nay, UBND thị xã Mỹ Hào đang triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (QL.5) đoạn từ Km24+625 đến Km33+700 (đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công). Việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè kết hợp với cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến QL.5 nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, từng bước chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị. Đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện dự án đúng tiến độ theo quy định.</p> <p>- <b>Về đường giao thông của xã Ngọc Lâm:</b> Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ngọc Lâm theo phân cấp giao cho UBND xã Ngọc Lâm quản lý; sau khi có ý kiến cử tri của xã Ngọc</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
			<p>Lâm, UBND thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo UBND xã Ngọc Lâm tiếp thu và đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá cho Nhân dân làm nhà ở tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng của xã, trọng tâm là hệ thống đường giao thông của xã. Thời gian vừa qua, UBND xã Ngọc Lâm cũng đã quan tâm đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn của xã: Đường trục xã (phía trước trụ sở UBND xã Ngọc Lâm); cải tạo, nâng cấp đường đê Kim Sơn; cải tạo nâng cấp một số tuyến đường kết hợp rãnh thoát nước trục thôn, ngõ, xóm của các thôn để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Lâm nói riêng, của người dân khu vực nói chung. Đối với tuyến đường giao thông trục chính xã Ngọc Lâm từ QL.5 đến khu trung tâm xã (ngã tư Ngái), trước đây đã đầu tư đường nhựa mặt cắt 7,5m. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp đã đầu tư bám toàn bộ mặt đường và do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND thị xã đã bố trí danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 và hiện dự án đang thực hiện bước lập dự án, thiết kế cơ sở.</p>
7	Cử tri huyện Văn Lâm phản ánh:		
7.1	<p>Dự án chợ và khu thương mại Phương Anh đang có sự chông lán giữa chợ Ghênh cũ và chợ lifsap, các hộ kinh doanh chưa sang chợ mới do giá thuê cao, diện tích nhỏ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, xem xét, có hướng giải quyết hợp lý.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b>          Dự án chợ và khu thương mại Phương Anh đang có sự chông lán giữa chợ Ghênh cũ và chợ Lifsap:          Dự án Chợ và khu nhà ở thương mại Như Quỳnh do Công ty TNHH Phương Anh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 29/3/2013, trong đó tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 42.712m<sup>2</sup>, có vị trí cụ thể:          - Phía Bắc giáp: Hành lang an toàn Quốc lộ 5A;          Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện có thị trấn Như Quỳnh; Phía Đông giáp: Hành lang an toàn Quốc lộ 5A; Phía Tây giáp: Hành lang đường 19 (nay là ĐT.385) và khu dân cư thị trấn Như Quỳnh.</p>	<p><b>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b>          UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đối thoại và tổng hợp trả lời các ý kiến của các hộ tiểu thương.          Ngày 30/3/2022, tại Hội trường Nhà văn hóa phố Như Quỳnh, Thanh tra chính phủ, Ban tiếp dân Trung ương, UBND tỉnh Hưng Yên và UBND huyện Văn Lâm tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân là đại diện nhân dân Phố Như Quỳnh và các tiểu thương chợ Lifsap Như Quỳnh. Tại buổi đối thoại, đại diện nhân dân Phố Như Quỳnh và các tiểu thương chợ Lifsap Như Quỳnh có một số ý kiến như sau:          - Qua tìm hiểu, các hộ dân có biết dự án đầu tư xây dựng chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh. Dự án được phê duyệt từ năm 2009 song đến năm 2016, dự án mới được triển khai, thực hiện. Như vậy, việc thực hiện dự án là chưa được thực hiện đúng quy định.          - Khi có chủ trương thực hiện dự án, với lý do chợ Ghênh quá chật</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>Vị trí, diện tích dự án nêu trên gồm cả phần diện tích chợ Ghênh cũ và chợ Lifsap. Không những vậy, việc xây dựng chợ Lifsap đã được Thanh tra chính phủ kết luận tại Kết luận thanh tra số 289/KL-TTCP ngày 26/2/2021, việc xây dựng Chợ Lifsap là không phù hợp với quy hoạch chi tiết dự án chợ Như Quỳnh.</p> <p>Các hộ kinh doanh chưa sang chợ mới do giá thuê cao, diện tích nhỏ?</p> <p>- Chợ Phương Anh (chợ Như Quỳnh mới) đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch là chợ loại I (cấp chợ lớn nhất), với tổng diện tích đất xây dựng chợ là 3.812m<sup>2</sup> và đã được Nhà đầu tư - Công ty TNHH Phương Anh xây dựng theo tiêu chuẩn chợ loại I và là chợ đầu mối vì vậy, diện tích xây dựng các Kiot cũng nhưng các công trình, công năng phục vụ chợ đều theo tiêu chuẩn chợ loại I.</p> <p>- Giá thuê mặt bằng chợ được Nhà đầu tư - Công ty TNHH Phương Anh cam kết là không lấy kinh phí thuê trong 02 năm đầu; hết thời gian 02 năm, giá thuê sẽ định tính theo các quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh về giá thuê mặt bằng chợ.</p>	<p>hẹp, có nguy cơ lún, sập, mất an toàn, nguy cơ cháy nổ, vệ sinh môi trường ... để thực hiện dự án là không hợp lý.</p> <p>- Phản ánh Dự án đã dành nhiều diện tích để phục vụ cho mục đích thương mại mà dành ít diện tích để xây dựng chợ mới là không phù hợp, không đúng quy hoạch.</p> <p>- Công ty TNHH Phương Anh đã nhận được nhiều sự ưu ái khi thực hiện dự án; Dự án này không mang lại lợi ích cho người dân.</p> <p>- Việc công ty Phương Anh lấn chiếm khu chợ Lifsap và Hệ thống cống thoát nước của phố Như Quỳnh.</p> <p>- Hạ tầng của dự án chưa tốt gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây ách tắc dòng chảy.</p> <p>- Đề nghị điều chỉnh lại dự án, xây dựng chợ Ghênh cũ theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm để chia sẻ trách nhiệm và hài hòa lợi ích.</p> <p>- Đề nghị giữ lại chợ Lifsap và Ghênh cũ và cho rằng một số kiến nghị trong Kết luận số 289/KL-TTCP ngày 26/02/2021 của Thanh tra Chính phủ là chưa phù hợp.</p> <p>Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra chính phủ; UBND tỉnh; các sở, ngành UBND tỉnh và UBND huyện Văn Lâm đã giải đáp những ý kiến của nhân dân Phố Như Quỳnh và các tiểu thương chợ Lifsap Như Quỳnh. Cuối buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp công dân Trung Ương có ý kiến như sau:</p> <p>- Buổi đối thoại hôm nay là phù hợp với thực tiễn, phù hợp với lòng dân; Các hộ tiểu thương đã đồng ý với chủ trương của dự án.</p> <p>- Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo Thường trực tỉnh ủy về kết quả buổi đối thoại hôm nay; có Báo cáo bằng văn bản với Thủ tướng Chính phủ về đề nghị liên quan đến việc giữ lại chợ Như Quỳnh cũ và chợ Lifsap. Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/5/2022.</p> <p>- Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên rà soát, trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến, đề nghị của công dân.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện Văn Lâm kiểm tra việc phòng chống cháy nổ của chợ Như Quỳnh cũ.</p> <p>- Đề nghị Công ty TNHH Phương Anh thực hiện đúng cam kết với</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
			<p>địa phương khi triển khai, thực hiện, đầu tư dự án.</p> <p>Sau khi ông Nguyễn Hồng Điệp-Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương có ý kiến như vậy, các hộ tiểu thương đều đồng tình với ý kiến phát biểu, chỉ đạo như trên và không còn ý kiến nào khác.</p> <p>UBND huyện Văn Lâm đã có báo cáo số 128/BC-UBND ngày 26/4/2022 về Báo cáo kết quả buổi đối thoại với các tiểu thương kinh doanh trong khu thực phẩm tươi sống chợ Như Quỳnh.</p>
7.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành một số tuyến đường như: ĐT385, ĐT380, cụm công nghiệp A-B... đảm bảo việc đi lại của người dân.</p>	<p><b>1. Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>- Về đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án ĐT.380, ĐT.385: Sở GTVT đã làm việc, trao đổi và có các văn bản đôn đốc tiến độ, cũng như thực hiện công tác đảm bảo ATGT dự án ĐT.380, ĐT.385 với chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng (Công văn số 262/SGTVT-KCHT ngày 02/2/2021 và Công văn số 2974/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2021).</p> <p>Hiện nay, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng đang tập trung chỉ đạo các Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ trên các đoạn đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên do cả hai tuyến đường trên vừa thi công vừa khai thác, mật độ xe tham gia giao thông lớn đặc biệt là xe tải, xe container...bên cạnh đó mặt bằng thi công hiện vẫn còn vướng nhiều vị trí (ĐT.380 mới bàn giao mặt bằng 2,3/4,2km; ĐT.385 bàn giao mặt bằng 6,7/8,6km), tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thi công. Thời gian tới, Ban QLDA sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB, đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công phấn đấu đến trước Tết Nguyên Đán năm 2022 sẽ thi công hoàn thành thảm BTN mặt đường khoảng 1Km trên tuyến ĐT.380 và 4Km trên tuyến ĐT.385</p>	<p><b>1. Sở Giao thông vận tải trả lời:</b></p> <p>Qua làm việc với chủ đầu tư, hiện nay Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng đang tập trung chỉ đạo các Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ trên các đoạn đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên do cả hai tuyến đường trên vừa thi công vừa khai thác, mật độ xe tham gia giao thông lớn đặc biệt là xe tải, xe container...bên cạnh đó mặt bằng thi công hiện vẫn còn vướng nhiều vị trí (ĐT.380 mới bàn giao mặt bằng 2,3/4,2km; ĐT.385 bàn giao mặt bằng 6,7/8,6km). Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành thảm BTN mặt đường khoảng 1Km (ĐT.380) và khoảng 3Km (ĐT.385). Thời gian tới, Ban QLDA sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB, đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công phấn đấu hết năm 2022 sẽ thi công hoàn thành thảm BTN mặt đường khoảng 3,5/4,2 Km trên tuyến ĐT.380 và khoảng 7/8,6 Km trên tuyến ĐT.385 các đoạn còn lại sẽ đảm bảo giao thông êm thuận phục vụ đi lại của nhân dân.</p> <p>Về mặt bằng thi công, đề nghị UBND huyện Văn Lâm quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành GPMB đoạn còn lại, nhất là đoạn qua khu dân cư xã Minh Hải tuyến ĐT.380; nút giao Dốc Nghĩa xã Chỉ Đạo, nút giao với ĐT.387 thuộc xã Lương Tài; khu dân cư xã Lương Tài tuyến ĐT.385.</p> <p>- Về đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành tuyến đường cụm công nghiệp A-B: UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung đẩy nhanh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>các đoạn còn lại sẽ đảm bảo giao thông êm thuận để phục vụ đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2022.</p> <p>Về mặt bằng thi công, đề nghị UBND huyện Văn Lâm quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành GPMB đoạn còn lại, nhất là đoạn qua khu dân cư.</p> <p>- Về đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành cụm công nghiệp A-B: Đường nối khu A, B - Cụm công nghiệp Tân Quang do UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án còn vướng mắc khoảng 100m chưa giải phóng xong mặt bằng, tiếp thu ý kiến cử tri, Sở GTVT đã có Công văn số 2973/SGTVT ngày 29/11/2021 đề nghị UBND huyện Văn Lâm tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thành công trình.</p> <p><b>2. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b></p> <p>Đối với dự án đường ĐT.385, ĐT.380: Dự án đường ĐT.385, ĐT.380 được UBND tỉnh phê duyệt dự án do BQL dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng là Chủ đầu tư tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND và số 1711/QĐ-UBND ngày 08/8/2019, trong đó UBND huyện Văn Lâm được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.</p> <p>- Đối với dự án đường ĐT.385 (đoạn qua địa phận xã Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng và một phần xã Lương Tài) cơ bản đã có mặt bằng thi công, đáp ứng được tiến độ thi công xây dựng công trình của nhà thầu xây dựng; hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công đoạn qua địa phận Việt Hưng và Lương Tài.</p> <p>- Đối với dự án đường ĐT.380: UBND huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ thi công xây dựng công</p>	<p>đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, khối lượng đã hoàn thành đạt khoảng 75%; Chủ đầu tư đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành dự án trước 30/6/2022.</p> <p><b>2. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</b></p> <p>Đối với dự án đường ĐT.385, ĐT.380: Dự án đường ĐT.385, ĐT.380 được UBND tỉnh phê duyệt dự án do BQL dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng là Chủ đầu tư tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND và số 1711/QĐ-UBND ngày 08/8/2019, trong đó UBND huyện Văn Lâm được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.</p> <p>- Đối với dự án đường ĐT.385 (đoạn qua địa phận xã Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng và một phần xã Lương Tài) cơ bản đã có mặt bằng thi công, đáp ứng được tiến độ thi công xây dựng công trình của nhà thầu xây dựng; hiện nay nhà thầu đã hoàn thiện khối lượng khoảng 3,3/8,6km, đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của nhân dân.</p> <p>- Đối với dự án đường ĐT.380: UBND huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ thi công xây dựng công trình. Hiện nay, UBND huyện đã bàn giao mặt bằng khoảng 2,3/3,1km để Chủ đầu tư và nhà thầu thi công triển khai thi công xây dựng. Đối với phần diện tích còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định, hoàn trả mặt bằng sớm nhất cho Chủ đầu tư dự án.</p> <p>* Đối với dự án Đường nối khu A, B - cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, theo đó thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2022. UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tập trung đẩy nhanh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay đã</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>trình. Hiện nay, UBND huyện đã bàn giao một phần diện tích để Chủ đầu tư và nhà thầu thi công triển khai thi công xây dựng (ước khoảng 30% khối lượng công trình). Đối với phần diện tích đất do các hộ gia đình đang sử dụng hợp pháp, UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định, hoàn trả mặt bằng sớm nhất cho Chủ đầu tư dự án.</p> <p>* Đối với dự án Đường nối khu A, B - cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, theo đó thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2022. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện Văn Lâm sẽ tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng thời gian thực hiện dự án.</p>	<p>cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, khối lượng đã hoàn thành đạt khoảng 75%. UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành dự án trước 30/6/2022.</p>
IV	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ</b>		
1	<p>Cử tri huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên các môn còn thiếu ở các bậc học để đảm bảo việc dạy và học.</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời:</b></p> <p>Thời gian qua, Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh có nhiều văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, giao bổ sung biên chế sự nghiệp cho tỉnh Hưng Yên, trong đó có sự nghiệp giáo dục và đào tạo; cụ thể Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh có các Báo cáo: số 46/BC-UBND ngày 13/5/2020, số 66/BC-UBND ngày 04/6/2020, số 107/BC-UBND ngày 28/7/2021, số 159/BC-UBND ngày 17/9/2021, số 47/BC-UBND ngày 30/3/2021; Công văn số 802/UBND ngày 23/4/2021, Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 17/8/2021 đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế giáo dục cho tỉnh Hưng Yên, cụ thể 3.578 biên chế giáo viên, trong đó: Các cơ sở giáo dục mầm non: 2.136 người; các cơ sở giáo dục tiểu học: 997</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b></p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>người; các cơ sở giáo dục trung học cơ sở: 330 người; các cơ sở giáo dục trung học phổ thông: 115 người.</p> <p>Bên cạnh đó, để đảm bảo số giáo viên của năm học 2020 - 2021, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh cân đối giao bổ sung 437 biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo cho 10 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào tại Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2021. Năm 2021, các đơn vị đã tiến hành tuyển dụng viên chức theo quy định.</p>	
2	Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị		
2.1	Tinh quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang bị máy móc, thiết bị y tế cho trạm y tế cấp xã.	<p><b>Sở Y tế trả lời:</b></p> <p>Chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế tuyến xã thực hiện theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế. Các Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép và hoạt động theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trạm Y tế tuyến xã thực hiện chức năng khám chữa bệnh, dự phòng chăm sóc sức khỏe (tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch, y tế trường học, vệ sinh môi trường chăm sóc sức khỏe, ...); thực hiện các danh mục kỹ thuật tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế, với 76 danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản.</p> <p>Đối với Trạm y tế xã, đến nay đã cơ bản đảm bảo về hạ tầng theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đến hết năm 2019, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn y tế xã theo quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ</p>	<b>Sở Y tế trả lời: Không thay đổi</b>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Thời gian tới, ngân sách tỉnh tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi để có một cuộc sống khỏe chất lượng và ý nghĩa. Việc triển khai khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các Trạm y tế xã: đến nay 155 Trạm Y tế xã đảm bảo đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.</p> <p>Năm 2021, Sở Y tế đã xây dựng dự thảo đề án Phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác dân số giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.</p>	
2.2	<p>Đề nghị tỉnh hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, chế độ phụ cấp đối với cán bộ kế toán kiêm nhiệm ở 3 trường THCS, Tiểu học và Mầm non.</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời:</b></p> <p>Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh, Báo cáo số 232-BC/BCSĐ ngày 03/8/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 301-KL/TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên về kết quả thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.</p> <p>Việc thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho viên chức kế toán trường học được giao làm kiêm công tác kế toán của các trường là phụ cấp đặc thù của tỉnh, thực hiện chi trả thường xuyên. Để có cơ sở thực hiện, Sở Nội vụ đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b></p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		Tài chính cho phép vận dụng Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.	
<b>V</b>	<b>VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH</b>		
1	Cử tri các huyện: Kim Động, Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cừ, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào phản ánh :		
1.1	Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có một số điểm cần sửa đổi: Một số cán bộ ở thôn nhiều vị trí khó bố trí, sắp xếp, chông chéo các ngành không đảm bảo chuyên môn đặc thù (như cán bộ y tế thôn); xem xét điều chỉnh tăng mức kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cấp xã; bố trí sắp xếp cho các thôn loại 1 có thêm 01 Phó thôn và 01 công an chính quy để thuận	<b>Sở Nội vụ trả lời:</b> 1. Về bố trí, sắp xếp các chức danh theo Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND. - Việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố do UBND cấp xã xây dựng phương án, trình UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định. - Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND, trong đó có điều chỉnh quy định số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố như sau: + Thôn, tổ dân phố dưới 350 hộ gia đình, được bố trí tối đa 05 người; + Thôn, tổ dân phố từ 350 đến 500 hộ gia đình, được bố trí tối đa 06 người; + Thôn, tổ dân phố trên 500 hộ gia đình, được bố trí	<b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
	lợi cho công tác của cơ sở.	<p>tối đa 07 người. Đồng thời, Lực lượng Bảo vệ dân phố được tách ra một quy định riêng</p> <p>Việc tăng số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (Nghị quyết 277 quy định có 05 người cho tất cả các loại thôn, tổ dân phố) sẽ tạo điều kiện cho cơ sở trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự tại địa phương.</p> <p>Nghị quyết sửa đổi, bổ sung được trình tại kỳ họp thứ Năm- HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp lần này).</p> <p>2. Về việc tăng mức kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cấp xã.</p> <p>Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND, trong đó: Đề nghị điều chỉnh khoản kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã lên 12 triệu đồng/tổ chức/năm (quy định cũ 6 triệu đồng/đoàn thể/năm).</p> <p>3. Về bố trí sắp xếp cho các thôn loại 1 có thêm 01 Phó thôn.</p> <p>- Số lượng Phó Trưởng thôn:</p> <p>+ Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh: “Mỗi thôn có Trưởng thôn, 01 Phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.</p> <p>+ Khoản 2 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định: “Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”. Vì vậy, quy định của tỉnh</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>về số lượng Phó Trưởng thôn đã rộng hơn so với quy định của Trung ương. Đồng thời, ngày 13/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 968/SNV-TCBC về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, trong đó, Sở đề nghị Thường trực Tỉnh ủy bổ sung kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ, “Mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố” chưa phù hợp với các thôn có quy mô số hộ gia đình lớn (có hàng nghìn hộ gia đình).</p> <p>4. Về bố trí 01 công an chính quy ở các thôn: Tỉnh Hưng Yên đã thực hiện bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn. Trên cơ sở số lượng Công an xã, tình hình thực tế ở thôn, Công an xã sẽ có trách nhiệm phân công cán bộ công an xã theo dõi, phụ trách thôn. Theo Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND, hiện nay mỗi thôn đã được bố trí 01 Công an viên là chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn.</p>	
1.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ phụ cấp của Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc da cam, Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã hiện không có phụ cấp, nên chưa động viên được cán bộ Hội cơ sở</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời:</b> Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b></p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
	<p>hoạt động có hiệu quả.</p>	<p>tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện khảo sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết, đảm bảo sự đầy đủ, thống nhất trong thi hành, áp dụng pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.</p> <p>Kết quả khảo sát về quy định một số chức danh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về chức danh Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp xã: Hiện nay lực lượng Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh còn 7.918 người, tuy nhiên nhiều xã số lượng thanh niên xung quanh còn lại rất ít (xã Hưng Long còn 04 người,...). Do tính chất đặc thù, lực lượng này ngày một ít đi, đồng thời nhiệm vụ này được các xã, phường, thị trấn giao cho lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp đảm nhiệm và đạt hiệu quả cao. Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất không bố trí chức danh này là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và tiếp tục giao cho lực lượng lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp đảm nhiệm.</li> <li>- Đối với chức danh Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam và Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã: Qua khảo sát tại các xã, phường, thị trấn, việc lấy ý kiến về quy định chức danh Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam và Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã đạt tỷ lệ không cao, trong khi mức khoán của Trung ương thì không thay đổi.</li> </ul> <p>Vì vậy, Sở Nội vụ không đưa chức danh Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam và Phó Chủ tịch Hội người</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
1.3	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí biên chế cán bộ Đài truyền thanh xã, thị trấn chuyên trách để có chuyên môn phù hợp với biên tập, giọng đọc, ổn định, hiệu quả; như hiện nay vị trí trưởng Đài truyền thanh cấp xã kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền của cơ sở; bố trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã là công chức chuyên trách vì thực tế chức danh này làm rất nhiều công việc, trực tiếp tham mưu, quản lý hồ sơ về công tác Đảng của cả Đảng bộ và đề cán bộ Văn phòng yên tâm công tác. Phụ cấp cho các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã như Văn phòng Đảng ủy, phó ngành và các chi hội trưởng các chi hội ở thôn, Tổ dân phố còn thấp.</p>	<p>cao tuổi cấp xã vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi.</p> <p><b>Sở Nội vụ trả lời:</b></p> <p>1. Về đề nghị bố trí biên chế cán bộ Đài Truyền thanh xã, thị trấn chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền của cơ sở: Các chức danh cán bộ cấp xã do Trung ương quy định. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ cấp xã gồm các chức danh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;</li> <li>b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND;</li> <li>c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;</li> <li>d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;</li> <li>đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;</li> <li>e) Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;</li> <li>g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;</li> <li>h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.</li> </ul> <p>Như vậy, Chính phủ không quy định Trưởng Đài truyền thanh là chức danh cán bộ cấp xã. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung quy định Trưởng đài truyền thanh là cán bộ cấp xã để phát huy hiệu quả công việc và phù hợp thực tế ở cơ sở.</p> <p>2. Về đề nghị tỉnh chỉ đạo bố trí cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã là công chức chuyên trách: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, có 07 chức danh công chức cấp xã:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Trưởng Công an;</li> <li>b) Chỉ huy trưởng Quân sự;</li> <li>c) Văn phòng - Thống kê;</li> </ul>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b></p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>d) Địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)</p> <p>e) Tài chính - Kế toán;</p> <p>f) Tư pháp - Hộ tịch;</p> <p>g) Văn hóa - Xã hội.</p> <p>Trong 07 chức danh công chức cấp xã do Chính phủ quy định, không có chức danh Văn phòng Đảng ủy.</p> <p>- Chức danh Văn phòng Đảng ủy là chức danh không chuyên trách cấp xã, hưởng phụ cấp (1,2; 1,1; 1,0) theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã-là một trong các chức danh có phụ cấp cao nhất theo Nghị quyết 277 của HĐND tỉnh. Theo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 277 trình tại kỳ họp lần này, mức phụ cấp của chức danh Văn phòng Đảng ủy tiếp tục tăng (1,3; 1,2; 1,1) theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã.</p> <p>Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ và Bộ Nội vụ tại nhiều văn bản đề nghị quy định chức danh Văn phòng Đảng ủy là chức danh công chức cấp xã do khối lượng công việc của chức danh này nhiều. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có quy định thay thế Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP này. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền về nội dung nêu trên.</p> <p>3. Về đề nghị quan tâm phụ cấp phó ngành và các chi hội trưởng các chi hội ở thôn, Tổ dân phố: Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND, trong đó:</p> <p>- Tăng phụ cấp Phó ngành cấp xã loại 2, loại 3;</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>- Phân loại và điều chỉnh mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (gồm chức danh chi hội trưởng các đoàn thể) theo quy mô số hộ gia đình, cụ thể như sau:  + Thôn, TDP dưới 350 hộ gia đình;  + Thôn, TDP từ 350 đến 500 hộ gia đình;  + Thôn, TDP trên 700 hộ gia đình.</p>	
2	<p>Cử tri Thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ phản ánh một số cá nhân và gia đình được tỉnh tặng bằng khen có công thời kỳ chống Pháp nhưng chưa nhận được tiền khen thưởng. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết.</p>	<p><b>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:</b>  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2780/UBND-KGVX ngày 10/10/2017 về việc giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2093/LĐTĐBXH-NCC ngày 03/11/2017 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.  Từ năm 2017 - 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6.520 người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (<i>sau đây gọi tắt là Bằng khen</i>). Trong đó, đã giải quyết chế độ cho 710 người trú quán tại huyện Tiên Lữ. Riêng trong 2 năm 2020-2021, Sở đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 25 người được tặng Bằng khen ở huyện Tiên Lữ (<i>đều trú quán ở xã Hưng Đạo, không có trường hợp nào ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ</i>).  Theo phản ánh của cử tri thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ thì chưa rõ nguyên nhân người được tặng bằng khen có công thời kỳ chống Pháp mà</p>	<p><b>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:</b>  Ngày 02/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 4702/BC-SLĐTBXH về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời và đề nghị cử tri thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ liên hệ với UBND xã Lệ Xá hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Lữ để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nêu một số trường hợp chưa có chính sách giải quyết theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg, cụ thể:  - Gia đình được tặng Bằng khen;  - Người đã được giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến.  - Người được tặng nhiều Bằng khen thì chỉ được giải quyết chế độ của một Bằng khen có hình thức khen thưởng cao nhất.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>chưa được hưởng chế độ. Đề nghị cá nhân liên hệ với UBND xã Lê Xá hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Lữ để được hướng dẫn giải quyết. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg, chưa có chính sách giải quyết chế độ đối với một số trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gia đình được tặng Bằng khen;</li> <li>- Người đã được giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến.</li> <li>- Người được tặng nhiều Bằng khen thì chỉ được giải quyết chế độ của một Bằng khen có hình thức khen thưởng cao nhất.</li> </ul>	
3	Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị		
3.1	Tỉnh quan tâm công tác hậu phương quân đội, chế độ chính sách cho một số đối tượng đã tham gia kháng chiến.	<p><b>1. Sở Nội vụ trả lời:</b>          Đối với việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia các cuộc kháng chiến ở chiến trường và hậu phương đã được Sở Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền xét tặng các hình thức như: Huân, Huy chương kháng chiến; Bằng khen kháng chiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ,... theo quy định.          Sở Nội vụ đã thực hiện việc chi trả tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.</p> <p><b>2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:</b>          Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, tham mưu thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và một số đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến bảo đảm kịp thời, toàn diện, hoàn</p>	<p><b>1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:</b>          Tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Văn Lâm, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi người có công với theo Nghị định mới của Chính phủ cho toàn thể cán bộ quản lý và công chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đảm bảo đúng thời gian. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần đối</p>



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải quyết đầy đủ, kịp thời cho 100% các hồ sơ đề nghị có đúng, đủ thủ tục theo qui định.</li> <li>- 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình ở địa phương nơi cư trú.</li> <li>- Tham mưu tổ chức thăm tặng quà cho khoảng 35.000 gia đình người có công và gia đình quân nhân đang làm việc tại Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà Dàn DK1 nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 và Tết Nguyên đán với tổng kinh phí khoảng 65 tỷ đồng/năm từ nguồn ngân sách tỉnh.</li> <li>- Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần, bảo hiểm y tế cho 45.000 người tham gia hoạt động kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế theo các Quyết định, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.</li> <li>- Thực hiện tốt công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng, trung bình khoảng 10.000 người/năm.</li> <li>- Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng được trú trọng, phát triển sâu rộng, được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng. Số hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 3.374 hộ với tổng kinh phí 96.048 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã huy động từ nguồn xã hội hóa thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho 691 hộ gia đình người có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.</li> <li>- Các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng như chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo... được thực hiện</li> </ul>	<p>với người có công và thân nhân. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công và xây dựng Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong hai năm 2020, 2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được 12.830 triệu đồng, trong đó Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh vận động được gần 625 triệu đồng. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công. Đặc biệt trong giai đoạn này, Sở đã tham mưu thực hiện việc hỗ trợ xây mới nhà ở cho 691 người có công từ nguồn xã hội hóa với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ. Các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng như chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo... được thực hiện kịp thời, toàn diện, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Công tác tiếp công dân được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện theo đúng qui định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; qua đó cơ bản giải quyết ngay được những vướng mắc cho công dân, góp phần làm hạn chế lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác làm công tác lao động, người có công và xã hội trong phạm vi toàn tỉnh.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI ĐÃ TRẢ LỜI TẠI KỶ HỌP THỨ 5 (CUỐI NĂM 2021)	TIẾP TỤC TRẢ LỜI ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 6/2022
		<p>kip thời, toàn diện, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công và một số đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến bảo đảm đúng đủ, kịp thời.</p>	
3.2	<p>Đề nghị tỉnh điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân viên y tế cấp xã.</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với người làm việc các cấp, các ban và Hội được thực hiện khi có quy định của Trung ương. Hiện tại, chưa có quy định của Trung ương về hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Để Ban Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, cơ quan có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo trên cơ sở kinh phí được phân bổ, căn cứ công việc, nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chi theo chế độ họp, làm thêm giờ... đảm bảo quy định của pháp luật.</li> <li>- Lực lượng y tế xã được bố trí là viên chức tại các Trạm Y tế cấp xã, hưởng lương, ngạch bậc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p>Đối với thôn, chức danh Y tế thôn được quy định tại Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh, hưởng mức bồi dưỡng 0,3 lần hệ số mức lương cơ sở.</p>	<p><b>Sở Nội vụ trả lời: Không thay đổi</b></p>